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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจำปี  พ.ศ. 2565 
วันจันทร์ที่ 26 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2565  เวลา  09.00   น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
..................................................... 

ผู้มาประชุม 
 1. นายชานล ธนระพีโชติ  ประธานสภาเทศบาล 
 2. นายเจษฎากร บัวแสง   รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นางจงจิต แซ่เหีย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายธัชทร อภิโชติดิลก  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายนพดล พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายนิวัฒน ์ ปลั่งศิร ิ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายประสิทธิ์ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายประเสริฐ เอราวัน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 14. นายละออ บุญส่ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 15. นายสนธ ิ ชัดไธสง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 16. นางสาวสมมาศ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 17. นายไสว มัชฌิมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
 18. นายสุพจน์ แก้วเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 19. นางสุภาภรณ ์ คำภูเงิน   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 2.  นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์  รองนายกเทศมนตรี 
 3.  นายวรพล ภัคสุขชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 4.  นายมนัส  มาซา   รองนายกเทศมนตรี 

  5.  นายกฤติธี  ปิยะพรมดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  6.  นายศิริศักดิ์   อรุณเดชาชัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 7.  นางสาวยศวดี     สิทธิสงวนพันธ์    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  8. นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 
  9. นายเอกณัฏฐ์  ตระกูลรัมย์  รองปลัดเทศบาล 
  10. ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม ลาปราบ   รองปลัดเทศบาล 
  11. นางสาวพัทธวรรณ ปุริตา   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  12. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
  13. นายอิทธิพล  พวกเมืองพล  ผู้อำนวยการกองช่าง 

 14. นายสัญญา  โม้อ้อน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
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 15. นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 16. นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 17. นางสุกัญญา  จันทร์ภักด ี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 18. นายปารณัท  รุจิชยากูร  ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
 19. นางวิลาวรรณ  จันทรัง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2  
      อนุบาลสาธิต 
 20. นายประจวบ  สารกูล  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 21. นายอนุชา  พุทธศรี  ประธานชุมชนซอยแก้วทรานี 
 22. นายสมชาย  โมกไธสง  ประธานชุมชนศาลเจ้า 
 23. นางสาวรุ้งลักษณ์ จันทร์สงคราม  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 24. นางสาววนชัพร  สุนทรมณีรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 25. นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ธัญการณ์  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
 26. นางสุพิชฌาย์  ราชเข่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 27. นางสาวสุภาพร  ผลสนอง  ครู  
 28. นางกาญจนา  จันทร์เทียน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

 29. น.ส.นิตยา  จันทร์ศรี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 30. นายศุภกิจ  ทบลา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 31. นางกิติมา  อะสุรินทร์  หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ 
 32. พ.ต.ท.สังวร  สิกขา   ประธานชุมชนประปา 
 33. นางละมัย  ต่ายทรัพย์  ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย์ 
 34. นายวันชัย  สอนอินทร์  ประธานชุมชน บ.ข.ส. 
 35. นายพรพระอินทร์ อักษรเสือ  ประธานชุมชนกกแดง 
 36. นายวรวฒุ ิ  รัตน์อัน  นิติกรชำนาญการ 
 37. นางสาวฐิณัทดา แซ่ฝ้าย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 38. น.ส.เมธยา  มูลคำกาเจริญ  นิติกรปฏิบัติการ 

 39. น.ส.อารีพร  แสงชา  ผช.จพง.พัสดุ 
 40. นางสาวทัศนีวรรณ   สกลลิมสุวรรณ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 41. นางสาวศศิธาดา ป่อยยิ้ม  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
 42. ร.ต.อ.ประสงค์  บรรเทา  รอง สวป.สภ.บ้านไผ ่
 43. ร.ต.ต.อนันต์  จินารักษ์  รอง สวป.สภ.บ้านไผ ่
 44. จ่าเอกสายันต์  นรสาร  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
 45. นางสาวนิชาภา  เศษภักดี  นักการ 
 46. นายธนายุทธ   โคตรบรรเทา  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 47. น.ส.วรินทร  ลิมสุวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
 48. นางจิรารัตน์  ศรีคล้าย  เจ้าพนักงานการคลัง 
 49. นายบันเทิง  หวานเขียง  ผช.เจ้าพนักงานการคลัง 
 50. น.ส.วรรณภา  วงษ์จันลา  ผช.จพง.ธุรการ 
 51. นางสาวยุวนิต  เพ่ิมยินดี  หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางศึกษา 
 52. น.ส.ชลธิชา  อุดม   พนักงานจ้าง 
 53. นางคนิษฐา  สุดหอม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 54. นายอาทิตย์  ประวันโน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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 55. นางเกษร  สิ่วไทยสง  นักการ 
 56. นางอุทัยวรรณ์  มงคลอุทก  นักการ 
 57. นายพฤกษ์  สิริวารินทร์  พนักงานจ้าง 
 58. น.ส.วรรษมน  วรจิตร  พนักงานจ้าง 
 59. นายชลิต  โจมทา  พนักงานขับรถยนต์ 
 60. น.ส.ธันยธร  คันทะพรม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 61. น.ส.อุมาภรณ์  ตลับไธสง  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 
 62. น.ส.สุภสัสรา  สอนบาล  นักการ 
 63. นายรพีพงษ์  ปลั่งศิร ิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 64. นางกรองกาญจน์  ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 65. นางเพียงใจ  ป้องชารี  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 
 66. นางสาวกันยารัตน์ ขันธ์ขวา  พนักงานจ้าง 
 67. นางทวีพร  อิสสระพงศ์  ลูกจ้างประจำ   

เริ่มประชุมเวลา    เวลา  09.00 น. 

   เมื่อได้เวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล   
  นายชานล  ธนระพีโชติ จุดเทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุม 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ สวัสดีครับ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้วก่อนเข้าสู ่วาระการประชุม ขอเชิญ     
ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ประจำปี  2565  ขอเชิญครับ  

 
นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน       ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เลขานุการสภาเทศบาล       เรื่อง   เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่  4  ประจำปี  2565 

                       -------------------------------  
 
 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 ครั้งแรก  ประจำปี  2565   

 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2565   ได้มีมติกำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีกำหนด
ไม่เกิน 30 วัน  นั้น 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความนัยมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565  เป็นต้นไป  มีกำหนด
ไม่เกิน  30  วัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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                      ชานล  ธนระพีโชติ 
                       (นายชานล  ธนระพีโชติ) 

                       ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ ทีจ่บไปแล้วนั้นเป็นประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาล    
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี  2565  ก่อนที่ผมจะเข้าดำเนินการ 

ตามระเบียบการประชุม  ผมจะแจ้งหนังสือที่ ขก 5401/3196  ลงวันที่  23  ธันวาคม  
2565  เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2565  ซึ่งท่าน
นายกเทศมนตรีได้ทำหนังสือถึงท่านประธานสภาเทศบาล สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาล จำนวน  1  ฉบับ  ด้วย ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้ง
กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2565  ในวันจันทร์ที่  26 
ธันวาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 56  
วรรคสอง  ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภา
เทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว  จึงขอมอบหมายให้
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ที ่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/เลขานุการ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่/รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่/หัวหน้า
สำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล แทน
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ได้ จ ึงเร ียนมาเพื ่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ          
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติไดร้ับทราบตามนี ้ ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

   

ที่ประชุม  รับทราบ  
    
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ  จำนวน   6  เรื่อง  ดังนี ้
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องท่ี 1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 ลงวันที่  19  ตุลาคม  2565 

 เรื่องท่ี 2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3 
 ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2565  
  เรื่องท่ี 3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
 ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2565 
  เรื่องท่ี 4 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไขครั้งที่ 
 2/2565  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2565 
  เรื่องท่ี 5 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2565 
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  เรื่องท่ี 6 แนะนำพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารที่ได้รับ 
 การแต่งตั้งและโอนมาดำรงตำแหน่ง  จำนวน  11  ราย 

1. นายประจวบ  สารกูล  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น) สังกัด กองสวัสดิการสังคม 

2. นางกาญจนา  จันทร์เทียน  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (วิทยฐานะ 
รองผู้อำนวยการชำนาญการ) โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ สังกัด กองการศึกษา 

3. นางสุพิชฌาย์  ราชเข่ง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     
งานว ิ เคราะห ์นโยบายและแผน ฝ ่ ายแผนงานและงบประมาณ  ส ั งกัด                
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

4. นางสาวสุภาพร  ผลสนอง  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิต สังกัด กองการศึกษา 

5. นางสาวศิริลักษณ์  วงษ์ธัญการณ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ  
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัด  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6. นายปรวัฒน์  ธีระศรี  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัด 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

7. นางสาววนัชพร  สุนทรมณีรัตน์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

8. นางสาวฐิณัทดา  แซ่ฝ้าย  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สังกัด    
สำนักปลัดเทศบาล 

9. นางสาวรุ้งลักษณ์  จันทร์สงคราม  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
สังกัด  สำนักปลัดเทศบาล 

10. นายปารณัท  รุจิชยากูร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ อันดับ คศ.3   สังกัด  โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  กองการศึกษา เทศบาล  
เมืองบ้านไผ ่

11. นางวิลาวรรณ  จันทรัง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ อันดับ คศ.3  สังกัด  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต กองการศึกษา 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 ขอเชิญพนักงานเทศบาลและพนักงานครูได้แนะนำตัวต่อสภาเทศบาล ขอเชิญทุกท่าน 
 แนะนำตัวครับ 
นายประจวบ  สารกูล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ กระผม นายประจวบ 

สารกูล เดิมดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาล
นครขอนแก่น โอนมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม  2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับ 
ขอบคุณครับ 

นายปารณัท  รุจิชยากูร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ผม นายปารณัท   
ร.ร.เทศบาลบ้านไผ่ รุจิชยากูร มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ย้ายมาจากโรงเรียน 
 บ้านโพธิ์ไชย  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ครับ 
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นางวิลาวรรณ  จันทรัง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางวิลาวรรณ 
ร.ร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต  จันทรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โอนย้ายมา 
 จากโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ขอนแก่น เขต 2 มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม  2565 ขอขอบพระคุณคะ 
นางกาญจนา  จันทร์เทียน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางกาญจนา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จันทร์เทียน  ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  โอนย้าย 
 มาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  สังกัด เทศบาลนครขอนแก่น มาดำรงตำแหน่ง  
 เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2565 ค่ะ   
นางสุพิชฌาย์  ราชเข่ง    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นักวิเคราะห์นโยบายและ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางสุพิชฌาย์ 
แผนชำนาญการ ราชแข่ง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โอนย้ายมาจากเทศบาลน้ำพอง 
 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางสาวสุภาพร  ผลสนอง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ครู ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางสาวสุภาพร 
 ผลสนอง ดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โอนย้าย 
 มาจาก โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง 
 ตั้งแต่วันที่  3  ตุลาคม  2565 ขอบคุณค่ะ 
นางสาวศิริลักษณ์  วงษ์ธัญการณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ  

ดิฉัน นางสาวศิริลักษณ์  วงษ์ธัญการณ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ย้ายมา
จาก สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่   
ตั้งแต่วันที่ 3  ตุลาคม  2565  ขอบพระคุณค่ะ 

นางสาววนัชพร  สุนทรมณีรัตน์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน 

นางสาววนัชพร  สุนทรมณีรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ย้ายมาจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะ 

นายปรวัฒน์  ธีระศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

กระผม นายปรวัฒน์  ธีระศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โอนย้ายมาจาก 
เทศบาลตำบลบัวสะอาด  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา โอนย้ายมาตั้งแต่วันที่  16  
พฤศจิกายน  2565 ขอบคุณครับ 

นางสาวฐิณัทดา  แซ่ฝ้าย    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉัน  

นางสาวฐิณัทดา  แซ่ฝ้าย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  16  
พฤศจิกายน  2565 ขอบคุณค่ะ 

นางสาวรุ้งลักษณ์  จันทร์สงคราม  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉัน  

นางสาวรุ้งลักษณ์  จันทร์สงคราม  โอนย้ายมาจาก เทศบาลเมืองศิลา มาปฏิบัติงานที่เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ เมื่อวันที่  16  ธนัวาคม  2565 ขอบคุณค่ะ 
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นายชานล ธนระพีโชติ  เป็นการรายงานตัวเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็ 
ประธานสภาเทศบาล ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่นี่อยู่กันแบบพี่ ๆ น้อง ๆ ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจ 
 นะครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
  - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2565 
นายชานล ธนระพีโชติ ต่อไปกระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2565  ซึ่งรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาล ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว 
 นะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี กระผมจะขอ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองการประชุมสภา
เทศบาล   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2565  
กรุณายกมือขึ้นครับ  

 
มติที่ประชุม     เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
 ประจำปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่  27 กันยายน  2565 เป็นเอกฉันท์ (จำนวน 17  เสียง) 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ญัตติที่ 32/2565 เรือ่ง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองสวัสดิการสังคม) 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
   
นายประเสริฐพงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายกเทศมนตรี                               หลักการและเหตุผล 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ได้ตั้ง
รายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อและติดตั้งหอ
กระจายข่าว  จำนวน 9  ชุมชน ๆ ละ 37,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  333,000 บาท   
นั้น   

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองสวัสดิการสังคม ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน 
ภายในปีงบประมาณ จึงได้ยื่นขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว  และจากการสำรวจความประสงค์ในความต้องการหอกระจายข่าว 
พบว่ามี จำนวน 2 ชุมชน ที่ไม่ขอรับหอกระจายข่าว 

 ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ได้ก่อ
หนี ้ผูกพัน) กองสวัสดิการสังคม  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    
จำนวน  1  รายการ  ดังต่อไปนี้  
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน  333,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งหอกระจาย
ข่าวชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 9 
ชุมชน ๆ ละ 37,000  บาท ประกอบด้วย  
1.ชุมชนประปาบ้านไผ่ 
2.ชุมชนตลาด 1,2,3 
3.ชุมชนหนองลุมพุก 
4.ชุมชนศาลเจ้า 2 
5.ชุมชนโนนสะอาด 
6.ชุมชนกกแดง 
7.ชุมชนโนนสวรรค์ 
8.ชุมชนหมู่หนึ่งพัฒนา 
9.ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 
รายการอ ุปกรณ ์หอกระจายข ่ าวแต ่ละช ุมชน 
ประกอบด้วย 
1.เครื ่องขยายเสียง ขนาด 550 ว ัตต์ จำนวน 1 
เครื่อง 
2.ลำโพงฮอร ์น ขนาดปากกว ้าง 15 นิ ้ว + line 
transformer (line ลูก) จำนวน 4 ชุด 
3.สายสัญญาณเสียงภายนอก Drop wire ขนาด 0.9 
มม  จำนวน 1,000  เมตร 
4.ไมค์พร้อมสาย 10 เมตร  จำนวน 1 ชุด 
5.เครื่องเล่นซีดี DVD MP3 USB  จำนวน 1 เครื่อง 
-เนื ่องจากครุภัณฑ์ที ่จัดซื ้อไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมี
ความคลอบคลุมและทั่วถึง และเพื่อให้เหมาะสมกับ
การใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด 
-เป ็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ท ี ่  มท 
0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5  หน้าที่ 15  ลำดับที่ 1 

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน  333,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งหอกระจาย
ข่าวชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน  7 
ชุมชน   ตามรายการดังนี้ 
1. ชุมชนประปา 

1. ไมค์พร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ชุด 
2. เครื่องเล่นซีดี DVD  MP3  USB  จำนวน 1 

เครื่อง 
3. สายสัญญาณเสียงภายนอก Drop wire 

ขนาด 0.9 มม. จำนวน 1,000 เมตร 
4. ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้าง 15 นิ้ว + line 

transformer (line ลูก) จำนวน 4 ลูก 
2. ชุมชน ตลาด 1 2 3 

1. ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้าง 15 นิ้ว + line 
transformer (line ลูก) จำนวน 4 ลูก 

2. สายสัญญาณเสียงภายนอก Drop wire 
ขนาด 0.9 มม. จำนวน 1,000 เมตร 

3. ชุมชนหนองลุมพุก 
1. เครื่องขยายเสียงขนาด 550 วัตต์ จำนวน 1 

เครื่อง 
2. ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้าง 15 นิ้ว + line 

transformer (line ลูก) จำนวน 4 ลูก 
3. สายสัญญาณเสียงภายนอก Drop wire 

ขนาด 0.9 มม. จำนวน 1,000 เมตร 
4. ไมค์พร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ชุด 
5. เครื่องเล่นซีดี DVD  MP3  USB  จำนวน 1 

เครื่อง 
4. ชุมชนโนนสะอาด 

1. เครื่องขยายเสียงขนาด 550 วัตต์ จำนวน 1 
เครื่อง 

2. ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้าง 15 นิ้ว + line 
transformer (line ลูก) จำนวน 4 ลูก 

3. สายสัญญาณเสียงภายนอก Drop wire 
ขนาด 0.9 มม. จำนวน 1,000 เมตร 

4. ไมค์พร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ชุด 
5. ชุมชนหมู่หนึ่งพัฒนา 

1. เครื่องขยายเสียงขนาด 550 วัตต์ จำนวน 1 
เครื่อง 
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2. ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้าง 15 นิ้ว + line 
transformer (line ลูก) จำนวน 4 ลูก 

3. สายสัญญาณเสียงภายนอก Drop wire 
ขนาด 0.9 มม. จำนวน 1,000 เมตร 

4. ไมค์พร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ชุด 
5. เครื่องเล่นซีดี DVD  MP3  USB  จำนวน 1 

เครื่อง 
6. ชุมชนสมหวังสังวาลย ์ 

1. ไมค์พร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ชุด 
2. เครื่องเล่นซีดี DVD  MP3  USB  จำนวน 1 

เครื่อง 
3. ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้าง 15 นิ้ว + line 

transformer (line ลูก) จำนวน 4 ลูก 
4. สายสัญญาณเสียงภายนอก Drop wire 

ขนาด 0.9 มม. จำนวน 1,000 เมตร 
7. ชุมชนโนนสวรรค ์

1. เครื่องขยายเสียงขนาด 550 วัตต์ จำนวน 1 
เครื่อง 

2. ลำโพงฮอร์น ขนาดปากกว้าง 15 นิ้ว + line 
transformer (line ลูก) จำนวน 4 ลูก 

3. สายสัญญาณเสียงภายนอก Drop wire 
ขนาด 0.9 มม. จำนวน 1,000 เมตร 

4. ไมค์พร้อมสาย 10 เมตร จำนวน 1 ชุด 
5. เครื่องเล่นซีดี DVD  MP3  USB  จำนวน 1 

เครื่อง 
-เนื ่องจากครุภัณฑ์ที ่จัดซื ้อไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมี
ความคลอบคลุมและทั่วถึง และเพื่อให้เหมาะสมกับ
การใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด 
-เป ็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ท ี ่  มท 
0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1 

 
  เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
หมวด 4 การโอนและ แก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี ่ยนแปลง       
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น"  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 



๑๐ 
 

                                       ขอแสดงความนับถือ 
 

                (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
                                                         นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ      ที่จบไปแล้วนั้นเป็น ญัตติที่ 32/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองสวัสดิการสังคม) ก่อนที่จะให้ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอภิปราย วันนี้ในนามของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และคณะ
ผู้บริหารขอต้อนรับท่านร้อยตำรวจเอก ประสงค์  บรรเทา รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ และท่านร้อย
ตำรวจตรี อนันต์  จินารักษ์  รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ ซึ่งท่านเป็นตัวแทนของท่านผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ด้วยความยินดีครับท่าน  ผมจะเข้าสู่ญัตติที่ 32/2565  มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 

 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านครับ กระผม นายนิว ัฒน์  ปลั ่งศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล เบื ้องต้นขออนุญาต          
ท่านประธานสภาเทศบาลถอดแมสนะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างอึดอัด ขออนุญาตอภิปรายใน
ญัตติที่ 32/2565 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม เท่าที่ผมได้มีโอกาสได้ดูเมื่อวานนี้ก็
ค่อย ๆ ดูทีละรายการ คือ ต้องขออนุญาตเรียนถามไปยังผู้บริหารด้วยว่าโครงการดังกล่าวนี้ก็
คงจะเป็นโครงการของปี 2565 ซึ่งก็เงินค้างท่ออยู่ก็ยังไม่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันก็เป็นการ   
กันเงินเลี่ยมปีไป ตอนนี้ในหลักการและเหตุผลก็เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งหอกระจายข่าวทั้งหมด 9 ชุมชน ๆ ละ 37,000 บาท 
แต่ตรงนี้ผมอยากจะขอถาม เป็นคำถามเลยว่ากรณีของเดิมนี้เป็น 9 ชุมชน ราคาวัสดุนี่ 
37,000 บาท เป็นเงินทั้งหมด 333,000 บาท ขณะเดี๋ยวกันตอนนี้ก็มาขอเปลี่ยนแปลง    
คำชี้แจงงบประมาณ ข้อความเดิมในที่นี ้ก็คือเป็น 9 ชุมชน ข้อความใหม่ก็คือเหลือแค่ 7 
ชุมชน ตอนนี้ผมฝากถามนิดนึงว่ากรณี 2 ชุมชนนี้ที ่ไม่ประสงค์จะขอรับการติดตั ้งเสียง      
ตามสายหรือเสียงไร้สายนี้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องตรงไหน อันนี้ขอคำตอบด้วย ส่วนเรื่องถัดมา 
กรณีท่ีงบประมาณท่ีตั้งไว้นี้ 333,000 บาท ตกชุดละ 37,000 บาท ตอนนี้กรณีท่ี 2 ชุมชน 
ไม่ประสงค์ที่จะขอรับหอกระจายข่าว เพราะฉะนั้นปริมาณการติดตั้งต่อชุดนี้มันก็ต้องน้อยลง
จาก 9 ชุด เหลือแค่ 7 ชุด เพราะฉะนั้นตัวเลขเงินมันก็ต้องปรับลด ถูกไหมครับ แต่ตอนนี้
กรณีเทศบัญญัติตั้งไว้ที่ 333,000 บาท แล้ว ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าท่านไปปรับราคาอะไร
หรือไม่ เพราะตอนนี้ดูแล้ววัสดุจากข้อความเดิม และไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่มันก็ราคาเดิม
และสเปคเดิมทั้งหมดอุปกรณ์ที่ติดตั้ง อันนี้ไม่ทราบว่าด้วยความชี้แจงทั้งหลายทั้งปวงนี่ทำไม
เม็ดเงินมันเท่าเดิม มันจะต้องน้อยลงถูกไหมครับ ถ้า 7 ชุด คูณด้วย 37,000 บาท 
เพราะฉะนั้นผมก็ขอคำตอบขอความกระจ่างสักนิดนึง เพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของที่สภา
จะต้องให้ความเห็นชอบอนุมัติ ถ้ากรณีที่มีประเด็นอะไรที่มันไม่ชัดเจน เราก็ยังไม่พร้อมที่จะ
เห็นชอบด้วย ขอบคุณมากครับ 



๑๑ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ  ขอเชิญท่านสนธิ  ชัดไธสง ครับ  
นายสนธิ  ชัดไธสง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านครับ  กระผม นายสนธิ  ชัดไธสง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 2 ญัตติ
เกี่ยวกับหอกระจายข่าว สำหรับชุมชนผมก็มองว่าแต่ละชุมชนบางชุมชนก็เอาแต่เครื่อง บาง
ชุมชนก็เอาแต่ไมล์เอาเครื่องเล่นดีวีดีมันก็จะแยกราคากันไปต่างหาก แต่ทีนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็
คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้มีอายุการใช้งานก็อยากให้ทางกองตั้งงบในการซ่อมแซมด้วยนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านสนธิ  ชัดไธสง ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ถ้าไม่มีผมจะใหท้่านคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง  
 2 ท่าน  
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ในส่วนทีแรก 

ก็ตั้งไว้ 9 ชุมชน แล้วหายไป 2 ชุมชน สืบเนื่องจากทางชุมชนมีหนังสือตอบรับมาว่าเขามีอยู่
แล้ว ผมก็ถามไปอยู่ว่าตั้งไว้ตั้งแต่สมัยก่อน ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็อุส่าอนุมัติโครงการให้
พวกท่านทำไมท่านไม่รับก็มีชุมชนกกแดงกับชุมชนศาลเจ้า 2 ในส่วนตรงนี้ก็มีหนังสือตอบ
รับเข้ามา แต่ในส่วนราคานี้เดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนชี้แจงให้กับผมว่าสาเหตุอะไรใน
ส่วนนี้ก็ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล
ให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นคนชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  อนุญาตครับ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ ในส่วนของ 

ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับอุปกรณ์พร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชน 
ประเด็นคำถามที่ว่าเดิมตั้งไว้ที ่ 9 ชุมชน ชุมชนละ 37,000 บาท แล้วทีนี ้ปรากฏว่ามี          
2 ชุมชน ที่มีความประสงค์ที่จะไม่ขอรับ แล้วเหตุใดจึงไม่ลดวงเงินใช่ไหมค่ะ ประเด็นแรกก็คือ
ว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตัวนี้นั้น เราก็จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้มันชัดเจน
ขึ้นตามความประสงค์ของแต่ละชุมชน แต่ว่าในส่วนของจำนวนเงินก็คือเรายังตั้งไว้เท่าเดิม 
เพราะว่าเราก็จะไม่ไปแตะในวงเงินรวมทั้งหมดนะคะ แต่ว่าในส่วนเวลาที่เราจะดำเนินการซื้อ
เราก็จะไปสืบราคาจากท้องตลาด และอ้างอิงเทียบเคียงราคาเมื่อสองปีที่แล้วที่เราเคยจัดซื้อ
ด้วย และก็ที่สำคัญที ่เราไม่ได้ระบุว่าชุมชนละ ที่เราตัดประเด็นชุมชนละออกไปก็ คือว่า       
ในแต่ละชุมชนความประสงค์ของอุปกรณ์ไม่เท่ากัน ดังนั ้นเราจะขอตั ้งชุมชนละเหมือน 
37,000 บาท เหมือนเดิมก็ไม่ได้นะค่ะ ไม่ทราบว่าตอบเครือไหมค่ะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ท่านตอบถามว่าเครือไหมก็ฟังในระดับหนึ่ง 
ประธานสภาเทศบาล แสดงว่าแต่ละชุมชนอาจจะไม่ได้ต้องการทั้งชุดที่ผมฟังท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็คงเข้าใจ 

ตามนี้เหมือนท่านสนธิท่านได้พูดเอาไว้ว่าบางชุมชนก็ต้องการแค่ไมล์ บางชุมชนก็ต้องการแค่
ส่วนต่าง ๆ ที่มันจะต้องมีขาดไป แต่ว่าตั้งงบประมาณรวม ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 
 



๑๒ 
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านครับ ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต้องขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติม
นิดนึง ของส่วนที่นายกเทศมนตรีตอบ จริง ๆ มันคือ ชุมชนโนนสะอาด และชุมชนกกแดง 
ไม่ใช่ชุมชนศาลเจ้า เท่าที่ผมดูในเอกสาร ส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมาตอบข้อซักถามนี่ จริง 
ๆ มันเป็นเรื่องของรายละเอียดที่อยู่ในเอกสารทั้งหมด คือ จริง ๆ ผมจะเชื่อที่ท่านชี้แจงหรือ
ผมจะเชื่อเอกสารในมือ เพราะว่าจริง ๆ นี่เราต้องมาให้ความเห็นชอบ อันนี้ราคาชัดเจนตั้งไว้
ที่ชุดละ 37,000 บาท แต่ทีนี้พอหลังจากบวกลบคูณหารแล้วนี่ ถ้าซื้อ 7 ชุดนี่ ครบนะครับ 
อุปกรณ์ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ครบตามนี้เลยมันก็จะตกไปที่ 259,000 บาท เพราะว่าต้อง
ตัดออกไป 2 ชุด อันนี้กรณีซื้อครบชุด แต่ถ้ากรณีท่านบอกว่าบางชุมชนขาดนั้นโน้นนี้คือท่าน
ต้องไปสำรวจมาก่อน แล้วได้ตัวเลขชัดเจนว่าคุณจะจัดซื้ออะไรบ้างก็จะทำเป็นญัตติเข้ามาเพ่ือ
จะให้ทางสภาได้พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบ แต่นี้ท่านบอกรวมมาเลย ทุกอย่างรวมหมด 
ผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะใช้งบจริงเท่าไหร่ ณ วันนี้ราคาท้องตลาดท่านก็ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่ 
แต่ท่านทราบว่าตอนนี้มันตกชุดละ 37,000 บาท มันก็ยังเป็นเงิน 333,000 บาท ตัวเลขนี้
แก้ไขไม่ได้นะครับ เพราะมันเป็นเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี มันก็จะรวมทุกรายละเอียด
ทั้งหมดอยู่ในเทศบัญญัติ เพราะฉะนั้นเท่าที่ท่านตอบเมื่อสักครู่นี้ ผมก็ต้องขอเรียนว่ามันก็ยัง
ไม่ได้ทำให้ผมนี ้มีความหมั ่นใจจากเอกสารที ่ท่านตอบ เพราะตรงนี ้มันมีความชัดเจน 
รายละเอียดเหมือนเดิมหมด กรณีข้อความเดิมนี้วัสดุทั้งหมดนี้เหมือนเดิม รายการใหม่ก็
เหมือนเดิมทุกอย่าง เพราะฉะนั้นท่านบอกท่านจะตัดอันหนึ่งอันใดออกไปนี้ก็ยังไม่ตัดอะไร
เลย เราต้องอนุมัติตามนี้ เพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าถ้าท่านจะซื้อไม่ครบ ซื้อบางรายการนี้
ท่านก็ต้องไปทำญัตติมาใหม่ ไม่ใช่ว่าวันนี้ท่านจะเอาภาพรวมทั้งหมด ซึ่งตัวเลขมันก็ผิดแล้ว 
ถ้าเกิด 7 ชุมชน คูณด้วย 37,000 บาท มันก็แค่ 259,000 บาท แต่ตรงนั้นก็ปรับไม่ได้ 
เพราะมันจะไปย้อนแย้งกับตัวเลขงบประมาณของเทศบัญญัติ เพราะฉะนั้นดูแล้วก็เป็นญัตติที่
พิจารณายากมากก็สุดแล้วแต่อันนี้ผมก็คงจะนำเสนอเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ ที่ได้ซักถามในส่วนที่ยังสงสัยอยู่  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ได้นำเสนอในส่วนตรงนี้ตัวเลข 
นายกเทศมนตรี เราไม่ไปแตะอะไรเขาหรอก ส่วนเราตัดไป 2 ชุมชนนี้ แต่ละชุมชนเขาอยากได้ก็ไม่เหมือนกัน 

และก็เมื่อ 2 ปี ที่แล้วกลับมา ณ ปัจจุบันราคา เดี๋ยวผมจะให้ทางท่านรองปลัดเทศบาล        
ได้ชี้แจงให้ท่านเข้าใจอีกนิดนึงในส่วนตรงนี้ ไม่ใช่ว่าเม็ดเงินเท่าไหร่เราจะซื้อให้หมด ไม่ใช่ 
เหลือเราก็ตกเป็นเงินสะสมไป ขออนุญาตนะครับ ท่านประธานสภาเทศบาล 

นายชานล  ธนระพีโชติ  อนุญาต ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาลครับ            
ประธานสภาเทศบาล 
ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ สำหรับในส่วนของ 

ญัตติที่ 32/2565 ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ได้สอบถาม ผมก็ขอ
อนุญาตนำเรียนเพ่ิมเติมจากทางท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมที่ได้
ช ี ้แจง ตรงนี้ ก็อยากจะนำเร ียนว่าอันนี ้ เป ็นในเร ื ่องของกระบวนการในเรื ่องของการ



๑๓ 
 

เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณ ซึ ่งในส่วนของการเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณ
หลักการก็คืออยู่ที่ว่าที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ลักษณะปริมาณคุณภาพ ไม่ใช่
ราคา ซึ่งตัวนี้ทุก ๆ ท่านก็จะเห็นตามแบบเสนอญัตติก็จะมีในส่วนของรายละเอียด ข้อความ
เดิมและข้อความใหม่ ข้อความเดิมก็คือลักษณะของวงเงิน เราทำงบประมาณเราจัดตั้งในส่วน
ของภาพรวมไว้ทั้งหมด 333,000 บาท ข้อความใหม่ก็ 333,000 บาท แต่ในส่วนของ
รายละเอียดปีกย่อยลงมามีทั้งหมด 9 ชุมชน ที่ทำลงมาเป็นในเรื่องของการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 9 ชุมชน ตัวนี้เป็นคำชี้แจงงบประมาณ ทีนี้ในเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พอดีตัวนี้มันเป็นในส่วนของเงินกัน เงินกันซึ่งมัน
เป็นงบประมาณของปี 2565 ทีนี้การกันเงินนี้ก็เป็นอำนาจสภา เรากันไว้แล้ว อายุการกันเงิน
คือ 1 ปี ซึ่งถ้าขยายอีกก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาก็ปีหนึ่ง รวม ๆ ก็ประมาณ 2 ปี ทีนี้
ในระหว่างการกันเราประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เราก็อาศัยอำนาจสภา
เช่นเดิมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายละเอียดก็ตามในส่วนของญัตติที่
เป็นข้อความใหม่ ทุกท่านก็จะมีเอกสารในมือนะครับ ซึ่งวันนี้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็
เป็นลักษณะก็คือให้ความเห็นชอบตามญัตติที่ขออนุมัติการกันเงินมา ทีนี้ผมอยากจะนำเรียน
ว่าหลังจากในส่วนของทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในตามญัตตินี้แล้วก็จะเข้า
สู่ในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างก็จะเริ่มตั้งแต่ในการทำร่าง TOR 
หรือร่างขอบเขตงานหรือการกำหนดคุณลักษณะพัสดุ ตัวนี้เป็นครุภัณฑ์ ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างก็จะ
มีส่วนขอบเขตร่างขอบเขตงานหรือร่างกำหนดคุณลักษณะพัสดุ ซึ่งตัวนี้เราก็อาจจะเทียบ
ราคา เพราะว่าตัวนี้ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่มีราคามาตรฐาน อันนี้เป็นราคาจัดซื้อตาม
ท้องตลาด ทีนี้เราก็ต้องเทียบราคาจากท้องถิ่นที่เคยจัดหาหรือเราเอาการจัดหาของท้องถิ่นเรา 
2 ปี ย้อนหลังมาเป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งใน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างเขาก็จะวางในเรื่อง
ของราคากลางไว้ประมาณ 5 อย่าง เราก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของเรา หลังจากเราได้
รายละเอียดตรงนี้เราก็ค่อยรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งในส่วนรายงานขอซื้อขอจ้างนี้วงเงิน 
333,000 บาท เราอาจจะไม่ได้ซื ้อเต็ม เราอาจจะซื ้อแค่ 200,000 กว่าบาท หรือ 
300,000 บาท อันนี้ก็ขึ ้นอยู่กับรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรีก็จะ
พิจารณาอนุมัติก็เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและก็ทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่อไปตาม
ขั ้นตอน เงินที ่เหลือที ่ไม่ใช้ก็ต้องตกเป็นเงินสะสม อันนี ้ก็อยากจะนำเรียนต่อที ่ประชุม        
เพ่ือรับทราบนะครับ มีเพียงแค่นี้ครับผม 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาล ท่านว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ  ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  
ประธานสภาเทศบาล มีอะไรเสริมครับ ขอเชิญครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ คือ การตอบการถามก็คงจะเข้าใจระดับหนึ่งก็คงไม่ 

เป็นไร จริง ๆ แล้วนี้ถ้าจะพูดกันจริง ๆ แล้วก็คือจริง ๆ มันอนุมัติตั้งแต่ปี 2565 การจัดซื้อ
จัดจ้างก็ล่วงเลยมา 1 ปี พี่น้องประชาชนก็เสียโอกาสไป ซึ่งเราก็ไม่ทราบติดขัดตรงไหนทำไม
จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ในปีที่ผ่านมา ตอนนี้วัสดุก็ไม่แตกต่างกับคำชี้แจงเดิม รายการทุกอย่าง
เหมือนกันหมด เพียงแค่ว่า ณ วันนี้ที่ผมเป็นข้อกังวลก็คือราคาซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้
เราเข้าใจว่าตั้งไว้ที่ 37,000 บาท เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาก็คงจะเห็นชอบด้วย แต่ก็คงต้อง
ขออนุญาตบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่าผมเองจะต้องเข้ามาขอตรวจสอบโครงการนี้เป็น
พิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างเที่ยวนี้นะครับ คงจะขออภิปรายแค่นี้ครับ 
 



๑๔ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ผมคงต้องเสริมท่านในส่วนหนึ่งนะครับ ญัตตินี้นั้นเป็นญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผมดูรายละเอียดพอสมควร บางชุมชนก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันทุกชุมชน ถ้าท่านสมาชิกสภา 

เทศบาลดูท่านก็จะเห็นบางชุมชนก็ไม่ได้มีครบทั้ง 5 รายการ บางชุมชนก็มีแค่ 4 รายการ    
ถ้าอย่างนั้นตามที่ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านรองหนุ่มได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม งบประมาณ
ที่ตั ้งเอาไว้ 333,000 บาท ชุมชนหนึ่งตก 37,000 บาท  แต่การจัดซื ้อรายการมันมี
บางส่วนที่ชุมชนไม่ได้ แต่ก็คงจะเป็นทุกชุมชนที่จะต้องได้อุปกรณ์มาทั้งหมด อันนี้ก็ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลดูในส่วนญัตติท่านจะเห็นเป็นรายละเอียดแบบนั้น ส่วนนี้ผมก็อยากให้
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ใช้วิจารณญาณและความคิดของท่านทั้ง 7 ชุมชน ซึ่งมันก็ล่าช้า
มาแล้วเป็นปี ผมก็อย่างที่ท่านนิวัฒน์บอกว่ามันก็ช้ามาเป็นปีแล้วยังไม่จัดซื้อติดตั้งให้กับชุมชน
เลยก็ไม่ทราบว่ารออะไรอยู่ แต่ผมก็เห็นว่ารายละเอียดที่แจ้งเอาไว้บางชุมชนไม่ได้ครบทั้ง     
5 รายการก็มี  อันนี้ก็ฝากท่านนะครับ ถ้าท่านอนุมัติ สภาแห่งนี้ผมก็ฝากเจ้าหน้าที่กองฝ่ายให้
เร่งดำเนินการ อย่าช้าอีกเลยมันเป็นปีแล้ว อันนี้ต้องฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ขอให้ท่านได้พิจารณากัน ในส่วนนี้ถ้าไม่มีอะไรที่จะอภิปรายเพิ่มเติม  ผมจะขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ญัตติที่ 32/2565   
เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

    พ.ศ.2566 (กองสวัสดิการสังคม)  กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม                    เห็นชอบอนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม เป็นเอกฉันท ์(จำนวน 17 เสียง) 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ญัตติที่ 33/2565 เรือ่ง  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
   
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายกเทศมนตรี อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2563  หมวด 4  ข้อ 27  
  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ
ตั้งไว้  160,500.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
                      ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการตัดต่อวิดีโอสื่อประสม 

ระบบถ่ายทอดสดภาพ/เสียง (Live Streaming)   ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video 
Conference)  ระบบหอกระจายข่าวแบบเสียงไร้สาย รวมทั้งระบบการผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น     เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นช่องทางสำหรับให้ประชาชนเข้ามาร่วมแสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น ผ่านสื่อดิจิทัล  ที่สะดวก รวดเร็ว  เทศบาลได้รับข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างทันที เกิดการ



๑๕ 
 

เข้าดำเนินการ หรือ เข้าแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที    ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินงานระบบ
ต่าง ๆ ข้างต้น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือในการสนับสนุน   
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2    

เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงขอเสนอญัตติ 

เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภท คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
                     เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
  21 นิ้ว) พร้อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                  ตั้งไว้  72,200 บาท  
  - เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
36,100 บาท  เป็นเงิน  72,200 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  การจัดซื้อครั้งนี้เพ่ือทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0046 และ 416-57-00047 ที่มีอายุการใช้
งานมากกว่า  8 ปี ซึ่งไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม  และไม่สามารถนำมาใช้ทำงานร่วมกับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้  รายละเอียดดังนี้ 

  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
  21 นิ้ว)   โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน 

เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย  

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
 (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย 

  กว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

  Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย 
  กว่า 2 GB หรือ                 
           3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก 
  ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
   Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
                      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
   หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
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  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 
   kVA  
    คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

   - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
  คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 
   พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 22 
   ลำดับที่ 10     

             อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1  ตั้งไว้  10,800 บาท 
  - เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1  จำนวน  

2 ตัวๆละ 5,400 บาท  เป็นเงิน 10,800 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  การจัดซื้อครั้งนี้ เพ่ือรองรับ
การขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับการถ่ายทอดสด ภาพ/เสียงออนไลน์ (Live 
Stremming) กิจกรรมต่าง ๆ แก่ประชาชน   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย  
  - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz  
  - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย   
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
   หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
   Ethernet)  
  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

   - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
   คอมพิวเตอร์ ฉบับ  เดือนธันวาคม 2564 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 
    พฤษภาคม 2564 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 22 
    ลำดับที่ 11     

               เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
  ตั้งไว้  7,500 บาท 
              - เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
   (Ink Tank Printer)   จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  การจัดซื้อครั้งนี้        
เพ่ือทดแทนเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-026 ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 8 ปี  
ซึ่งไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
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  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน 
  ผู้ผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
   หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
   5 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600หรือ 600 x 1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
  - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า 
   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายWi-Fi(IEEE802.11b,g,n) 
   ได้ 

นายประเสริฐ  เอราวัน  ขออนุญาตครับ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ท่านประเสริฐ เอราวัน มีอะไรครับ เดี๋ยวนะครับ ท่านประเสริฐให้ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ท่านได้อ่านรายละเอียดให้จบก่อนได้ไหมครับ 
นายประเสริฐ  เอราวัน  ไม่ครับ ผมขอขัดจังหวะนิดนึง เข้าใจครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายชานล  ธนระพีโชติ  นิดเดียวนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีครับ ขออนุญาตครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นายประเสริฐ  เอราวัน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ จริง ๆ แล้วการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจะโอน 

งบประมาณไปตั้งรายการใหม่ ท่านนายกเทศมนตรีไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านครบถ้วนขบวน
ความรวบรัดเลยครับ เพราะว่าอย่างไร ๆ พวกผมก็ยกมือให้อยู่แล้วมันเสียเวลาครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ท่านได้ให้ข้อเสนอให้กับท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าท่านจะให้ท่านนายกเทศมนตรี อ่านเฉพาะหัวข้อ รายละเอียดท่านไม่ต้องอ่าน ใช่ไหมครับ 

ผมก็คงต้องเรียนในสภาแห่งนี้ว่าก็ขออำนาจสภาแห่งนี้ ในญัตตินี้ท่านเห็นว่ามันมีจำนวน
รายละเอียดค่อนข้างเยอะก็จะขออำนาจสภาได้ให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อ่านในหัวข้อตัด
ตอนไปในส่วนที่จะขอโอนแต่ละรายการเป็นยอดเงินเท่าไหร่ ท่านนายกเทศมนตรีก็จะได้สรุป
ได้เร ็วขึ ้น เพราะผมก็ด ูอยู ่ว ่ามันใช้เวลาอีกเยอะเลยครับ เพราะมันหลายแผ่น ท่าน
นายกเทศมนตรีก็ไปดูแต่ละรายการที ่จะจัดซื ้อ ท่านอ่านเฉพาะในส่วนที ่ท ่านจะซื้อ 
รายละเอียดเครื่องอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ ส่วนรายละเอียดสภาแห่งนี้ ผมจะขออนุญาตสภา
แห่งนี้ เพื่อเห็นชอบให้ท่านได้อ่านเฉพาะตัวเอกสารที่เป็นเรื่องรายการที่จะซื้อกับราคา ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเรียนด้วยความเคารพ พอดีรายละเอียดในญัตตินี้มีค่อนข้างเยอะ ซึ่ง
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ได้รับการนำเสนอของท่านประเสริฐ  เอราวัน ว่าให้ท่านนายกเทศมนตรี ตัดตอนในเรื่องของ
รายละเอียดให้กล่าวในส่วนที่จะซื้อรายการอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ และขออำนาจสภาแห่งนี้
อนุมัติญัตติ ผมเองจะขออนุญาตสภาแห่งนี้ก่อน ว่าจะขออนุญาตในการกล่าวคำขอญัตติเพ่ือ
จะจัดซื้อรายการโดยรายละเอียดไม่ต้องอ่านให้ครบถ้วน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบ กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายชานล  ธนระพีโชติ  ผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ต่อเลยนะครับ ท่านอ่านในส่วนที่ท่านจะซื้อว่า 
ประธานสภาเทศบาล มีอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ ท่านจะโอนไปเท่าไร โอนส่วนไหน ให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
 ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร  ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประเสริฐ  เอราวัน ถ้าผมไม่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี ทั้งหมดก็อาจจะมีสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านนั่งคิดนั่งสงสัยอยู่ ตรงนี้ก็เป็นความกรุณา 
 ขอบคุณที่เอกสารนี้ ซึ่งอยู่ในมือพวกท่านแล้ว ขอบคุณครับ 
  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

   - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
   คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2564 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 
    พฤษภาคม 2564 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 22 
    ลำดับที่ 13  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท โฆษณาและเผยแพร่  อุปกรณ์สำหรับ รับ-ส่ง สัญญาณภาพและเสียง ตั้งไว้ 
    40,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ รับ-ส่ง สัญญาณภาพและเสียง  จำนวน 2 ตัวๆละ 
20,000 บาท  เป็นเงิน 40,000 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  การจัดซื้อครั้งนี้เพ่ือ
รองรับการถ่ายทอดสดภาพ/เสียงออนไลน์ (Live Stremming) กิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชน 
รวมทั้งรองรับการประชุมและนำเสนอข้อมูลต่างผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  - จอแสดงผล ไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว 
  - รองรับภาพวิดีโอ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2K 
  - รองรับลำโพงภายใน หรือ ลำโพงภายนอก  
  - รองรับสัญญาณภาพ/เสียง HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
  - รองรับสัญญาณเสียง AUX  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   - เนื่องจากครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม 
   ราคาท้องตลาด 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 
    พฤษภาคม 2564 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 22 
    ลำดับที่ 14                    

  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์   
  ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ  ลำโพงชนิดภายนอกพร้อมติดตั้ง         ตั้งไว้  30,000 บาท 
                    - เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อลำโพงชนิดภายนอกพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท 
   เป็นเงิน 30,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) การจัดซื้อครั้งนี้เพ่ือทดแทนลำโพงเดิม 



๑๙ 
 

ที่ชำรุด หมายเลขครุภัณฑ์ 460-62-0001  และ หมายเลขครุภัณฑ์    460-61-002 ที่มี
อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ซึ่งไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์ สื่อทางเสียงภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 - เป็นลำโพง ชนิดที่ติดตั้งภาพนอก (Outdoor) 
 - มีขยายภายในตัวเครื่อง ขนาดดอกลำโพง ไม่น้อยว่า 15 นิ้ว  
 - กำลังขับ ไม่น้อยกว่า 800 watt  

   - เนื่องจากครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม 
   ราคาท้องตลาด 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 
    พฤษภาคม 2564 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 23 
    ลำดับที่ 15                    

  รวมงบประมาณท่ีโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงินทั้งสิ้น  160,500.- บาท  
  (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
       โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร  เงินเดือนฝ่ายประจำ 
                      เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 3,787,500.- บาท 

ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 3,591,609.- บาท โดยขอโอนในตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/เจ้าพนักงานธุรการ)  จึงขออนุมัติโอนลด จำนวน 160,500.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,431,109- บาท  

  เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(กองวิชาการและแผนงาน) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จึงสามารถโอนลดได้ งบประมาณคงเหลือเพียงพอแก่การโอนลด และ
เบิกจ่ายตลอดปี 

  รวมโอนลดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น  160,500.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
  เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  ซึ่งการโอน 

งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น" 

 จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                           ขอแสดงความนับถือ 

 
                       (นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร) 

                                                                นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

นายชานล  ธนระพีโชติ      ที่จบไปแล้วนั้นเป็น ญัตติที่ 33/2565  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  



๒๐ 
 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมคงต้องขอเสริมท่านนายกเทศมนตรี 
เนื่องจากผมนั่งดูรายละเอียด ในส่วนที่ท่านรวมโอนงบประมาณที่ท่านจะขอโอนในส่วนของ
งบประมาณตั้งไว้ในส่วนของแผนงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร 
เงินเดือนฝ่ายประจำ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 
3,787,500 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 3,591,609 บาท โดยขอโอนในตำแหน่ง
ที่ว่าง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์/เจ้าพนักงานธุรการ)  จึงขออนุมัติโอนลด จำนวน 
163,305.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,428,304- บาท แล้วบรรทัดต่อมาเลย
ท่านรวมโอนลดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 160,500 บาท ซึ่งในส่วนที่ท่านขอโอนลด
จำนวน 163,305 บาท มันตัวเลขเขย่ง ขอเรียนชี้แจง ถ้าท่านจะแก้ไขในส่วนนี้ก็ขอท่าน
นายกเทศมนตรี ได้ให้เหตุผลเลย เพราะท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้อภิปรายในส่วนนี้ แต่
ผมดูแล้วตัวเลขการโอนของท่านไม่ตรงกัน ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ตรงนี้ขออภัย 

ด้วยนะครับ สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ เมื่อสักครู่นี้มาให้ข้อมูลตัวเลขเขย่งกันจริง ๆ เดี๋ยวผม
จะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบนะครับ ได้ชี้แจงให้กับทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญ
ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ท่านนายกเทศมนตรีให้เจ้าหน้าที่กองที่รับผิดชอบชี้แจงเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธนายุทธ  โคตรบรรเทา ญัตติของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พอดีพิมพ์ผิดนะครับ พอดีมันเขย่งอย่างที่ 
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่  ท่านนายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงนะครับ คือ จาก 163,305 บาท ขอแก้ไขเป็น 
   160,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,431,109 บาท ขอบคุณมากครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ที่ถูกคือท่านต้องโอนลด 160,500 บาท ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้แก้ไขในส่วน 
ประธานสภาเทศบาล โอนลดของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ท่านแก้ไขตามที่ทางเจ้าหน้าที่กองได้ชี้แจงเพ่ิมเติม เราโอนลด 

จริง ๆ แค่ 160,500 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนแล้ว 3,431,109 บาท รวมโอนลด 
160,500 บาท ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลช่วยแก้ไขในเอกสารของท่านเอาไว้ ญัตติมี
ความสำคัญ สภาเห็นชอบต้องเห็นชอบตามเอกสารที่ถูกต้อง ในส่วนญัตติที่ 33/2565    
เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
(ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ  ญัตติที่ 33/2565  เรื่อง  ขออนุมัติ            
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ) กรุณายกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบอนุมัติใหโ้อนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเอกฉันท์ (จำนวน 17 เสียง)   
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง ญัตติที่ 34/2565 เรือ่ง   รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
               (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 



๒๑ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
   
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2  
  (รอบเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3    (พ.ศ. 2561)  

             ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   
 ประจำปี พ.ศ.2565  เพื่อเป็นการรับทราบต่อไป      

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

                         (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
                          นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

นายชานล  ธนระพีโชติ      ที่จบไปแล้วนั้นเป็น ญัตติที่ 34/2565 เรื่อง  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล ท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565)  ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  

(ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ญัตติที่ 34/2565  เรื่อง  รายงานติดตามและ 

 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม                    รับทราบ (จำนวน  17 เสียง) 
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง ญัตติที่ 35/2565 เรือ่ง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองคลัง) 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และฝ่ายพัฒนารายได้ ดังนี้ 

1. ด้วยฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีความ 
จำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน 
เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
ปัจจุบันมีสภาพการใช้งานมานานหลายปี และเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเดิมที่ไม่สามารถรองรับ
โปรแกรมแผนที่ภาษีในเวอร์ชั่นระดับที่สูงมากได้ ไม่มีระบบการป้องกันข้อมูลจากการถูกโจมตี
ในระบบไซเบอร์คอมพิวเตอร์ อาจเป็นเหตุให้ข้อมูลแผนที่ภาษีถูกแฮคส์ข้อมูล ทำให้ข้อมูลสูญ
หาย ซึ่งส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่สามารถแจ้งการประเมินภาษีที่ดิน



๒๒ 
 

และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ไปยังเจ้าของทรัพย์สินให้ทราบเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างได้ สูญเสียรายได้พัฒนาท้องถิ่น และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีที่
จำเป็นต้องมีแม่ข่ายกระจายข้อมูลไปยังลูกข่ายรองรับจากแม่ข่าย มีระบบการป้องกันข้อมูล
สูญหายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ เพ่ือ
รองรับระบบปฏิบัติการที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลอดภัยขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื ่อนำไปตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  

 2. ด้วยฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ 
ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบกับ
ครุภัณฑ์ยานยนต์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บรายได้ และเนื่องจาก
ไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

   โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
  กองคลัง   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1  จำนวน  1 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 
130,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 12  

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน  3  เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้  91,200 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13  

3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน  4  เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้  44,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13  

  4. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24  ช่อง  แบบที่ 2  จำนวน   
1  ชุด งบประมาณตั้งไว้  18,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13  

  5. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ค จำนวน  1  ชุด งบประมาณตั้งไว้  3,800 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13  
  6. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 
1 ชุด งบประมาณตั้งไว้  28,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 14  

                     7. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท่ีมีสิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด 
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งบประมาณตั้งไว้  12,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 หน้าที่ 14  

  8. จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน  1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 
700 บาท (จัดซื ้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 14  

  รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 327,700.- บาท  (สามแสนสองหมื่น 
  เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
   ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  9. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด  110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน  2  เครื่อง 

งบประมาณตั้งไว้  100,000 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 21  

  รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
     รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 427,700.- บาท 
  (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
   โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  เงินเดือน  
  (ฝ่ายประจำ)  ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณตั้งไว้ 
    4,448,300 บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  4,171,080 บาท  ขออนุมัติโอนลด 
   จำนวน  427,700.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,743,380.- บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 427,700.- บาท 
  (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

  เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน        
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

               (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
                นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

  
นายชานล  ธนระพีโชติ      ที่จบไปแล้วนั้นเป็น ญัตติที่ 35/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองคลัง)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
 หรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 

 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
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 ทุกท่านครับ ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติที ่
35/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 กองคลัง จริง ๆ ก็ไม่มีอะไรมาก พอดีมีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลเขาฝากถามมา
ก็เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก็ได้ข้อมูลอันถูกต้องจะสังเกตว่าของเรานี้มีการโอน
งบประมาณ ซึ่งมาอยู่ในหมวดของครุภัณฑ์และรายการโอนเราเอามาจากค่าตอบแทน
เงินเดือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งตามระเบียบก็คงจะสามารถปฏิบัติได ้แต่ตอนนี้ที่เพ่ือน
สมาชิกสภาเทศบาลฝากถาม กรณีท่ีค่าตอบแทนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นที่
ท่านบอกว่าตั้งไว้ตัวเลขก็อยู่ในนี้ 4,448,300 บาท ถ้าขอปรับโอนเฉพาะโครงการดังกล่าวนี้ 
427,700 บาท โอนลดก็เลยมีคำถามมาว่าอันนี้ก็พ่ึงต้นปีงบประมาณ แล้วกรณีท่ีท่านตั้ง
ค่าตอบแทนเงินเดือนของพนักงานข้าราชการท้องถิ่นนี้ อันนี้ท่านคาดการณ์อย่างไรที่ท่านเอา
ขอปรับโอนลด เพ่ือจะมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเรื่องของครุภัณฑ์นี้ อันนี้ก็เพ่ิงต้น
ปีงบประมาณเงินสี่แสนกว่าบาทนี่ ท่านทราบได้อย่างไรว่าค่าตอบแทนเงินเดือนข้าราชการนี่
จะต้องจ่ายกันไปในงบประมาณวงเงินเท่าไร เพราะตอนนี้โอนลดมาถึง 427,700 บาท อันนี้
ก็เป็นคำถามสั่น ๆ ง่าย ๆ ขอคำชี้แจงนิดนึงนะครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะให้ท่านผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
 ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ทางสมาชิก 

สภาเทศบาลอาจจะสงสัย ทางท่านผู้อำนวยการกองคลังก็ได้ดูว่ามีเม็ดเงินที่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่เดือน
แรกที่ผ่านมาแล้ว เหมือนเราตั้งไว้เงินเดือน 12 เดือน เจ้าหน้าที่เรามาที่เดือนที่ห้า ที่หก      
ที่เจ็ด เพราะฉะนั้น 1,2,3 และ 4 ที่เราตั้งเผื่อไว้ตรงนี้เราก็เลยขออนุมัติขอโอนเงินเดือนมาใส่
ในส่วนตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ นั้น แสดงว่าที่ท่านได้ชี้แจงคือจะไม่มีเจ้าหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาล ในส่วนตำแหน่งที่ว่างแล้วไม่ได้โอนย้ายมาในปีนี้แน่นอน เพราะถ้าโอนย้ายมาท่านไม่มี 

เงินเดือนจ่าย ต้องฝากท่านนายกเทศมนตรี ชัดเจนว่าไม่มีแล้วในตำแหน่งที่ว่างอยู่ตอนนี้ นั้น
คือคำชี้แจงของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ผมเสริมให้ที่ผมฟังท่านนายกเทศมนตรี อ่านญัตติในข้อที่ 5 ท่าน
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ ท่านอ่าน 38,000 บาท แต่มันเป็น  3,800 บาท ท่าน
แก้ไขในเทปด้วยนะครับ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 
13 ท่านนายกเทศมนตรี อ่าน 38,000 บาท เทปแก้เป็น 3,800 บาท เพราะรายละเอียด
แจ้ง 3,800 บาท ผมเสริมท่านอีกนิดนึง เพื่อให้ญัตติมันถูกต้อง และการอ่านของท่าน และ
ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่จัดทำญัตติท่านช่วยพิมพ์รายละเอียดให้ชัดเจน ถูกต้อง ท่านอ้างอิงถึง
แผนฉบับใด หน้าใดนั้นหมายถึงสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องเห็นชอบในญัตติรายละเอียด
เหล่านั้น เรื่องนี้ผมคงต้องฝากทางท่านนายกเทศมนตรี ผ่านผู้จัดพิมพ์เอกสาร โดยเฉพาะข้อที่ 
6 ท่านจัดซื ้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้  28 ,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13 มันเป็นหน้าที่ 14 ท่านแก้ไขเป็นหน้าที่ 14 ท่านไปดู
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ในแผนนะครับ ผมอ่านให้ท่านหมดแล้ว ข้อที่ 7 ท่านจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มี
สิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด  งบประมาณตั้งไว้  12,000 บาท (จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคาและค ุณล ักษณะพ ื ้นฐานการจ ัดหาอ ุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ )                 
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13 ท่านพิมพ์ใน
เอกสาร แต่มันเป็นหน้าที่ 14 ในแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ท่านไปแก้ไขนะครับ บันทึกเทปตาม
นี้ครับผม ฝากท่านนายกเทศมนตรี ผ่านผู้จัดพิมพ์เอกสาร ผมอยากให้เอกสารมันถูกต้องเวลา
ท่านอ่านบันทึกเทป ถอดเทปก็จะได้ถูกตามที่ท่านได้อ่านรายละเอียด อันนี้ผมฝากนะครับ   
ในญัตติที่ 35/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองคลัง) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
(ไม่มี)  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี ้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ญัตติที ่ 35/2565 เรื ่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองคลัง)     
กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบอนุมัติใหโ้อนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2566 กองคลัง เป็นเอกฉันท์ (จำนวน 17 เสียง)  

ระเบียบวาระที่  7 เรื่อง ญัตติที่ 36/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดเทศบาล) 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ          

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป   

 เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ ดังนั้น เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ 
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เพ่ือนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  สำนักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์   
  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  All in One  สำหรับงานประมวลผล  งบประมาณตั้งไว้ 
  23,000.-บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน   

1  เครื ่อง ๆ ละ 23,000  บาท  (จัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน      
การจัดหาอุปกรณ์และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 20 รายการที่ 2 รายละเอียดดังนี้ 

   เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน 
 เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ 
 ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
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 สูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
 1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถ 
 ในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก 

ในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ   ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 

 จำนวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

 (1920x1080)  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
 -ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2) 

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) 
   งบประมาณตั้งไว้   17,000.-  บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว)   จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000  บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 4  หน้าที่ 13  รายการที่ 4  รายละเอียดดังนี้ 

   เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) โดยมี 
   คุณลักษณะดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด     
ไม่น้อย กว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
 (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
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 -ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่  14  ลำดับที่ 4  ) 

  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
  3. เก้าอ้ีสำนักงาน     งบประมาณตั้งไว้   4,000.- บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 4,000  บาท เนื่องจาก 

ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3  หน้าที่ 12  รายการที่ 2  รายละเอียด
ดังนี้ 

   เก้าอ้ีสำนักงาน   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 -ขนาด  61 x 65 x 91-100 ซม.  

 -ปรับระดับขึ้นลงด้วย Gas lift   
 -ปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้ ระหว่าง 91-100 ซ.ม.   
 -ล้อทำจากวัสดุ PU แข็งแรง ทนทาน   
 -จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 

 ฉบับที่ 3 หน้าที่  12  ลำดับที่ 2 ) 
  รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 44,000.-  บาท  (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
  สำนักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   งบดำเนินงาน   
  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ประเภท ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 
  - ค่าจดทะเบียนหรือต่อโดเมนเนม (Domain Name) ค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล 

เว็บไซต์ (Hosting) ระบบ Cloud และค่าธรรมเนียมอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  งบประมาณตั ้งไว้  
50,000.-  บาท  ขณะนี ้งบประมาณคงเหลือ  43,045.- บาท  ขอโอนลด  จำนวน    
43,000.-  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 45 .-  บาท 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
    - เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณตั้งไว้  7,681,500 .- บาท 

ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  6,423,338.94 .- บาท  ขอโอนลด  จำนวน 1,000 .-  บาท   
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  6,422,338.94 .-  บาท 

  รวมโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงินทั้งสิ้น  44,000.- บาท    
  (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

  เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

        (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
                            นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 



๒๘ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ      ที่จบไปแล้วนั้นเป็น ญัตติที่ 36/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดเทศบาล) ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี 

ก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด ท่านอ่านเฉพาะในรายละเอียดที่จะขอโอนจัดซื้อ ท่านอาจข้าม
ไปเยอะอยู ่ ท่านนายกเทศมนตรีจะเพิ ่มเติมไหมครับ เพราะจริง ๆ แล้วต้องเรียนท่า น
นายกเทศมนตรี ถ้าท่านจะไม่อ่านรายละเอียดเนื้อหา ผมอาจจะต้องขอความเห็นชอบสมาชิก
สภาเทศบาล เพราะว่าจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อ่านรายละเอียดแค่ในเรื่องของอุปกรณ์
จัดซื้อ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องเห็นชอบเรื่องการไม่อ่านรายละเอียดทั้งหมด นั้น เป็น
อำนาจของสภาต้องกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีด้วยครับ อย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตท่าน
นิดนึง ผมขอเกริ่นกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากว่าญัตติที่ 36/2565 มีรายละเอียด
ค่อนข้างเยอะก็จะขออนุญาตสภาแห่งนี้ ให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อ่านเฉพาะในส่วนที่เป็น
อุปกรณ์ที่จัดซื้อราคา และส่วนที่จะโอนลดไปของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งรายละเอียดก็จะต้อง
ไม่ให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อ่าน ผมจะขออำนาจสภาแห่งนี้  ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น
ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  ซ่ึงเมือ่สักครู่นี้ท่านตกหล่นครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร ขออภัยด้วยนะครับ ตัวเลขมันเยอะจริง ๆ ก็อยู่ในหัวข้อที่ 3 ตกหล่นเรื่องเก้าอ้ีสำนักงาน 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ 4,000 บาท เพิ่มเติมแค่นี้ครับ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ จบไปแล้วนั้นเป็น ญัตติที่ 36/2565 เรื่อง ขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

(สำนักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอเสริม     
ท่านนายกเทศมนตรีนิดนึง ในหมวดข้อที่ 2 ท่านซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) ท่านตั้งงบประมาณไว้ที่  
17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000  บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ในเอกสารท่านพิมพ์หน้าที่ 14 รายการที่ 4 
รายละเอียดดังนี้ มันจะอยู่ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 13 แก้ไขเป็นหน้าที่ 13 ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดถ้ามีแผนพัฒนาเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 มาท่านไปแก้ไขตามนี้ ผมฝากท่านไว้
ด้วยนะครับ ให้แก้ไขให้ถูกต้องไม่ใช่หน้าที่ 14 เป็น หน้าที่ 13 ฝากท่านนายกเทศมนตรีก็
ฝากเรื่องของเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ทุกกองด้วยนะครับ ญัตติที่ 36/2565 เรื่อง ขออนุมัติ
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (สำนัก
ปลัดเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที ่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบ ญัตติที่ 36/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดเทศบาล)   กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบอนุมัติใหโ้อนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2566 สำนักปลัดเทศบาล เป็นเอกฉันท์ (จำนวน 17 เสียง) 
 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระที่  8 เรื่อง ญัตติที่ 37/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการเจ้าหน้าที่) 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามเหตุผลและความจำเป็น
ดังต่อไปนี้ 

  ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

1. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี  จำนวน 1 ชุด  สำหรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง 
  การเจ้าหน้าที่เนื่องจากยังไม่มีโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีใช้ปฏิบัติของตำแหน่งดังกล่าว  

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  เครื่อง  เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบุคลากร 
ทางการศึกษา  เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่ใช้ปฏิบัติงาน ทั้ง  2  เครื่อง คือ หมายเลข
ครุภัณฑ์ที่  416-52-011 และหมายเลขครุภัณฑ์ที่  416-52-012  ที่ตัดโอนมาจากกอง
การศึกษา  มีอายุการใช้งาน  13  ปี และชำรุดบ่อยครั้งไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง  

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pinter) จำนวน   
1  เครื่อง  เพื่อใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา  เนื่องจากยังไม่มีเครื่องพิมพ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2566  เพ่ือนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
  โอนเพ่ิมมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองการเจ้าหน้าที ่ แผนงานบริหารงานทั่วไป   
  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน   
    1. โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน  12,000  บาท  
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  180 เซนติเมตร  ลึกไม ่

น้อยกว่า  87  เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  โครงสร้างเหล็กท้ังหมด  ผ่านการ
ทำความสะอาด   ผิวงาน  ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม  ตู้ลิ้นชักใส่เอกสารด้านซ้าย
และด้านขวา ด้านละ 3 ลิ้นชัก  ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก  มีที่วางเท้า  มีระบบกุญแจ
ล็อค 3 ชั้น แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมกุญแจสำรอง ระบบรางเลื่อนแบบลูกล้อ โต๊ะทำงาน
เหล็กรองรับการวางแผ่นกระจก เพ่ือปกป้องพ้ืนผิวโต๊ะจากการขูด กรีด  กระจกโต๊ะมีขนาดไม่
น้อยกว่า  185 x 87  เซนติเมตร เป็นกระจกใสแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
ผ่านการลบมุม เพื่อให้เข้ากับหน้าโต๊ะได้พอดี   จำนวน  1  ตัว  เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 
     พฤษภาคม  2564   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 228 ลำดับที่  35   
    2. เก้าอ้ีทำงาน   จำนวน  5,500.-   บาท 
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60  เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 

65 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร  ที่ท้าวแขนทำจากเหล็กชุมโครเมียม ด้านบน
ปิดทับด้วยหนัง PU อีกชั้น  เบาะที่นั่ง และพนักพิงทำด้วยฟองน้ำโพลียูรีเทนแบบยืดหยุ่น 
ปรับระดับสูง - ต่ำได้ตามระบบโช๊คอัพแก๊ส  ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน 5 แฉก ทำจากเหล็กชุบ
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โครเมียม จำนวน 1 ตัว  เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  

    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
     พฤษภาคม 2564   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 228 ลำดับที่  35 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านนายกเทศมนตรีท่านจะไม่อ่านทั้งหมดใช่ไหม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ไม่อ่านอย่างนั้นผมขอสภาก่อนดีกว่า เพราะว่าท่านไม่อ่านรายละเอียดต้องเอา 

ความเห็นสภาด้วยครับ ผมขอให้เป็นญัตติแต่ละญัตติเดี๋ยวจะกลายเป็นหลักปฏิบัติ ขอ
อนุญาตสภานะครับ เนื่องจากญัตติที่ 37/2565 นี้มันมีรายละเอียดปีกย่อยในเรื่องของ
อุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ ผมจะขออนุญาตสภาว่าถ้าจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อ่านเฉพาะ
อุปกรณ์จัดซื้อแต่ละชนิด โดยที่ไม่ต้องอ่านรายละเอียดสเปคของแต่ละอย่าง ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านนายเทศมนตรี อ่านเฉพาะในส่วนที่ท่านจะจัดซื้อกับส่วนที่ท่านจะโอนลดครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
นายกเทศมนตรี    ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One   สำหรับงานประมวลผล จำนวน  46,000  บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  All In one  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน   

2 เครื่อง ๆ ละ 23,000  บาท  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคาพื ้นฐานคอมพิวเตอร์  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2564)  
กระทรวงดิจิทัล  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
     พฤษภาคม 2564   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 229  ลำดับที่  37   
    2. เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
    จำนวน  4,000 บาท  
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)  จำนวน  1  เครื่อง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้   โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคาพื ้นฐานคอมพิวเตอร์  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2564)  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
     พฤษภาคม  2564   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 229  ลำดับที่ 38   
    รวมงบประมาณที่โอนเพ่ิมมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวนทั้งสิ้น  67,500  บาท   
    (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 โอนลด 
  กองการเจ้าหน้าที่ 
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  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
   งบประมาณตั้งไว้ 2,573,400 บาท  คงเหลือ  2,197,410 บาท  ขออนุมัติโอนลด  
  67,500  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  2,129,910  บาท 
    รวมงบประมาณที่โอนลด  จำนวนทั้งสิ้น  67,500 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น"  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่พิจารณาต่อไป 

                             ขอแสดงความนับถือ 
 

                            (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
                             นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่    

นายชานล  ธนระพีโชติ      ที่จบไปแล้วนั้นเป็น ญัตติที่ 37/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการเจ้าหน้าที่)  มีสมาชิกท่านใดจะ 
 อภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมเสริมท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ฝากท่านเจ้าหน้าที่ 

ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงนิดนึง ในส่วนที่ท่านซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 12,000 บาท รายละเอียดผม
ไม่อ่านนะครับ ผมไปที่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 228 
ลำดับที่ 35 ข้อที่ 2 ท่านซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 5,500 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 35 ลำดับมันซ้ำกัน ขอคำชี้แจงนิดนึง ผมจะได้
ลงรายละเอียดให้ถูกต้อง เพราะผมถือว่าเอกสารที่นำเข้าสู่สภาแห่งนี้ ต้องมีความชัดเจน ท่าน
อ้างอิงถึงแผนฉบับใด เนื่องจากลำดับมันซ้ำกัน ขอเชิญท่านนายเทศมนตรีครับ   

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร  มันเป็นโครงการเดียวกันมันควบคู่ครับ โต๊ะกับเก้าอ้ีครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรีครับ เนื่องจากผมอ่านแล้วมันซ้ำลำดับ เนื่องจาก 
ประธานสภาเทศบาล ชนิดมันไม่เหมือนกันก็เข้าใจตามนี้นะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากญัตติของท่านที่ 

ท่านได้รับไปก็มีการชี้แจงตามนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ครับ  (ไม่มี)  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีก   ผมจะขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ญัตติที่ 37/2565 เรื่อง ขออนุมัติ 
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(กองการเจ้าหน้าที่)  กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบอนุมัติใหโ้อนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2566 กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเอกฉันท์ (จำนวน 17 เสียง) 

ระเบียบวาระที่  9 เรื่อง ญัตติที่ 38/2565   เรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ว่าด้วย 
  การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
  พ.ศ. ........... 

นายชานล  ธนระพีโชติ  เนื่องจากญัตตินี้เป็นญัตติที่ผมนำเสนอเอง เพ่ือขออำนาจสภาแห่งนี้ เพื่อจัดทำร่างระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ 
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เทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ. ...........  เรื่องนี้ผมได้นำปรึกษาและประชุมกับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลมาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งวันนี้ได้ทำร่างที่จะใช้ในการนำเสนอของแบบประชาชนให้กับ
ท่านได้พิจารณากันแล้ว เพราะอย่างนั้นญัตตินี้ ผมจะเป็นผู้อ่านญัตติเอง และต้องกราบเรียน
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เอกสารครั้งแรกที่ผมเซ็นไปนั้นเป็นเรียนสมาชิกสภาเทศบาล      
แต่หารือแล้วที่ถูกต้อง ต้องเป็นเรียนประธานสภาเทศบาลเอง ผมจึงต้องทำหนังสือญัตติและ
เรียนประธานสภาเทศบาล ซึ่งเพ่ือเป็นไปตามข้อปฏิบัติและให้มันถูกต้อง เมื่อเช้าผมก็ได้นำ
ญัตติเปลี่ยนแปลงให้ท่านแล้ว เพราะอย่างนั้นผมจะอ่านในสภาแห่งนี้ ญัตติที่ 38/2565 
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ. ...........  

   เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.4/ว 25991  
              ลงวันที่  12  ตุลาคม  2565               จำนวน  10  แผ่น  
          2. พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
                                                                   จำนวน  7   แผ่น  
          3. ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการ 
              ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
             พ.ศ. ...........                                      จำนวน   4  แผ่น 
 ข้าพเจ้า ขอเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ว่าด้วยการดำเนินการของ 

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. .......... ฉบับนี้ มาเพ่ือโปรด
นำเสนอ  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

                   หลักการ 
  ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.4/ว16555 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

เรื่อง ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ........... จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ
ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  มาตรา 9  ซึ่งกำหนดให้ ผู ้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้
ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนด
โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น นั้น 

                  เหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์ให ้

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ ่น ได้สะดวกและมีความเหมาะสมยิ ่งขึ ้น จึงจำเป็นต้องออกระเบียบสภาเทศบาล     
เมืองบ้านไผ่ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ว่าด้วยการดำเนินการ 
ของประชาชนในการเข้าชื ่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. ........... ต่อ            
สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาล    
เมืองบ้านไผ่ดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
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   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 
                    ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                 ผู้เสนอ 
          (นายชานล  ธนระพีโชติ) 

          ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

                                                            ผู้รับรอง 
           (ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง) 

           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

                                                            ผู้รับรอง 
          (นายละออ  บุญส่ง ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ  จากญัตติที่ 38/2565  ซึ่งเป็นข้อเสนอญัตติร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
ประธานสภาเทศบาล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

พ.ศ. ........... ซึ่งรายละเอียดท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับไปแล้วก็คงจะเป็นการขอความ
เห็นชอบสภาแห่งนี้ เพื่อจะตราเป็นพระราชบัญญัติต่อไป อย่างนั้นผมจะขออำนาจสภาแห่งนี้ 
ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล สำหรับญัตติที่ 38/2565 ซึ่งจริง ๆ รายละเอียดก็อยู่ในมือเพ่ือนสมาชิกสภา 

เทศบาลทุกท่าน ผมจำได้ว่าคราวที่แล้วท่านประธานสภาเทศบาลได้นัดหมายสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุม เพื่อจะขอทราบความเห็นเกี่ยวกับเรื ่องของการเสนอเข้าชื่อออกเทศ
บัญญัติ โดยภาคประชาชน จริง ๆ เป็นเรื่องท่ีดีมาก ๆ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่เพียงแค่ว่าพอดู
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนต่าง ๆ ค่อนข้างจะไม่ทราบจะปฏิบัติได้จริงไหมนะครับ 
ยกตัวอย่างง่าย ๆ อย่างแนวทางปฏิบัติที่ยกมาเป็นตุ๊กตาหรือเป็นตัวอย่างให้อยู่ในมือท่านแล้ว
นะครับ ข้อ 2 คุณสมบัติและจำนวนผู ้มีสิทธิเข้าชื ่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ ่นนี ้ พูดถึง
คุณลักษณะและก็จำนวน ซึ่งจะต้องใช้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน 
หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นถ้าประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเทศบาลเรามันสองหมื่นเศษก็จะต้องใช้ 1 ใน 20 ก็ต้องเท่ากับ 2,000 กว่าคน ใช่ไหม
ครับ เพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างจะไม่ทราบจะปฏิบัติได้จริงไหมในโอกาสต่อไป 
แต่ถ้าเป็นหนังสือสั่งการมา ขอความเห็นมาอย่างนี้ก็คงจะปฏิบัติไปตามนโยบายของทาง
ประเทศและทางจังหวัดต่อไปนะครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ จริง ๆ แนวปฏิบัติเท่าที่เราได้หารือกัน อันนี้รอท่านจิรนันท์ 
ประธานสภาเทศบาล นิดนึงนะครับ ถามว่าแนวปฏิบัติแล้ว เนื่องจากว่ามันเป็นแนวปฏิบัติที่สั่งการทั่วประเทศนั้น 

หมายถึงเป็นทั้งเทศบาลนครด้วย จำนวนบุคลากร จำนวนผู้มีสิทธิ ประชาชนเขามีมากเหมือน
จะตั้งไปที่หลักใหญ่ ผมเข้าใจว่าน่าจะไปตั้งที่หลักใหญ่เมืองใหญ่ถึงจะปฏิบัติได้ อย่างท่าน
นิวัฒน์ ปลั่งศิริ ท่านได้พูดนั้นแหละครับ ถามว่าหลักจริง ๆ มันทำได้ก็ค่อนข้างยาก แต่ว่ามัน
เป็นแนวปฏิบัติที่สั่งการจากจังหวัดมาแล้ว ซึ่งให้แนวทางและข้อปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เราเป็น
ผู้เหมือนก็อปในส่วนของเขาไป เพ่ือเป็นร่างของเทศบาล แต่ละเทศบาลมันคลุมไปถึงเทศบาล
ตำบลด้วยมันก็ยิ ่งจะยากเลยนะครับ ถ้าไม่ปรองดองไม่รักกันจริง ๆ ประชาชนก็คงไม่ มา
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เข้าชื่อกันแนวปฏิบัติ แต่ว่าก็เอาไว้ให้เป็นแนวทางว่าไม่แน่ใจวันหนึ่งมันอาจจะได้ใช้ก็ได้
สำหรับเมืองบ้านไผ่ อันนี้นะครับ ถ้าอย่างนั้นเพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านในส่วนนี้เรา
ได้หารือกันแล้วก็จะขอมตินะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมาครบแล้ว ญัตติที่  38/2565 
เรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. .........  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ   
กรุณายกมือขึ้นครับ 

  
มติที่ประชุม                    เห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ว่าด้วยการดำเนินการของ 
 ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. ......... เป็นเอกฉันท ์

นายชานล  ธนระพีโชติ  ทีนี้จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง อื่น ๆ ผมเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลก่อน  
ประธานสภาเทศบาล เอาอย่างนี้นะครับ อีก 15 นาที เที่ยง ท่านจะต่อเลยไหมครับ ท่านประเสริฐ เอราวัน  
 ท่านยกมือ ขอเชิญครับ 
นายประเสริฐ  เอราวัน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ จริง ๆ แล้วเหลืออีก 10 นาที ก็เที่ยงนะครับ สำหรับวาระอ่ืน ๆ นั้น ผมฟัง ๆ ดู 

แล้วพ่ีน้องของเรา โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็อยากจะอภิปรายมีหลายหัว
เรื่อง เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะให้
พักเท่ียงก่อนครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ  ตามท่ีท่านประเสริฐ  เอราวัน  ท่านได้นำเสนอว่าให้พัก 

รับประทานอาหารกลางวันก่อน แล้วช่วงบ่ายขึ้นมาเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ในระเบียบวาระ
ที่ 10 ถ้าอย่างนั้นผมจะขอมติที่ประชุมเลยครับ ถามที่ท่านประเสริฐ เอราวัน ท่านได้เสนอว่า
ขอให้พักเที่ยงก่อน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้พักการประชุม (พักรับประทานอาหารกลางวัน) พักเวลา  12.00 น. 
 เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 

ระเบียบวาระที่  10 เรื่อง  อ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
  
นายชานล  ธนระพีโชติ ท่านจงจิต  แซ่เหีย ท่านขออนุญาตลาช่วงบ่าย มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ครบองค์ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม ในส่วนของอีกท่านหนึ่ง  ท่านพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร ท่านขออนุญาตไปทำธุรส่วนตัว 

ที่อำเภอสักครู่ ในวาระอื่น ๆ ผมหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยนะครับ เนื่องจากว่าใน
วาระอื่น ๆ นั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็ได้ฝากให้ผมว่าจะไม่เรียงเขต สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดพร้อมที่จะอภิปรายในปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชนในเขต  
แต่ละเขตก็จะเป็นผู้ยกมือและอภิปราย แล้วให้ท่านผู้บริหารเป็นผู้ตอบ ทีนี้ในส่วนนี ้ผมก็
จะต้องดำริไว้ก่อนว่าถ้าสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านถ้ามีเรื ่องมาก ผมจะตัดช่วงให้         
ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบก่อน แต่ละท่านมีเรื ่องไม่เยอะผมจะให้ท่านผู ้บริหารและ       
ท่านนายกเทศมนตรีตอบรวม ผมจะดูความเหมาะสม แต่ละท่านผมต้องเรียนก่อนเบื้องต้นว่า
ท่านมีเรื่องที่จะพูดได้หลายเรื่องใช้เวลาได้พอสมควร แต่ขอให้ตัดตอน ท่านอาจจะพูดสัก 10 
กว่านาทีเศษ ผมให้อย่างนี้ ผมจะให้ท่านตัดตอนเป็นช่วงที่สองของท่านแต่ขอให้เป็นท่านอยู่
ในช่วงที่สมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นได้อภิปรายในวาระอื่น ๆ ก่อนนะครับ ท่านถึงจะได้พูด
อภิปรายรอบสอง ทำความเข้าใจก่อน เพราะสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็ดำริกับผม   



๓๕ 
 

อย่างนั้นมาว่าอยากให้เวียนแบบนั้น ซึ่งตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีก็ยังไม่เข้า ในส่วนนี้อย่าง
นั้นผมจะขอข้อเสนอจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลก่อนนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ท่านใดมีความเห็นในเรื่องของวาระอื่น ๆ ก็แสดงความคิดเห็นในตอนนี้ เพื่อเป็นฉันทามติ    
นะครับ  อันนั้นที่ผมเกริ่นเอาไว้นั้นคือเรื่องที่ผมรับมาก่อนเข้าประชุมเรื่องวาระอื่น ๆ แต่     
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู ้ทรงเกียรติทุกท่านก็เป็นผู้ที ่แสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลได้ว่า      
ท่านต้องการเรียงเขตหรือเป็นแบบใครพร้อม ท่านใดพร้อม เขตใดพร้อมก็เอาตามนั้น  ขอเชิญ
ท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 

ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 1  ผมเห็นด้วยกับทางเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่เสนอ 

ท่านประธานสภาเทศบาลไปว่าใครมีข้อมูลก็ให้ยกมือไม่จำเป็นต้องเรียงเขต บางครั้งข้อมูล
หรือความคิดอาจจะลืมไปผ่านไปแล้วไม่สามารถกลับมาพูดได้ก็อยากจะว่าใครมีข้อมูลหรือจะ
อภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ ก็ให้ยกมือตามท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล มีแนวความคิดเห็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะเอาตามท่ีท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  

ใจตรง ถ้าท่านใดพร้อมท่านก็ยกมือ แล้วผมขานชื่อท่านก็อภิปราย แล้วท่านก็ใช้เวลา ท่านดู
ของท่านเองด้วยว่าท่านใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วท่านก็เบรกตัวเองนิดนึง ผมไม่อยากกดไมล์ท่าน 
ผมบอกแล้วผมเป็นคนที่ชอบอภิปรายถ้าผมอยู่ข้างล่างผมจะเป็นคนที่อภิปราย ผมจะให้ท่าน
พูดอย่างเต็มที่ แต่ขอเวียน ท่านต้องดูท่านอื่นก่อน อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่
วาระอื่น ๆ ถ้าท่านใดที่เห็นกับท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ว่าในวาระอื่น ๆ สมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดพร้อมท่านยกมือ ผมขานชื่อท่าน ท่านอภิปรายนะครับ ขอมติที่ประชุม
ด้วยครับ  มติตามที่ท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ได้นำเสนอว่าสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดพร้อมที่จะอภิปรายในวาระอื่น ๆ โดยไม่ต้องเรียงเขต ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ต้องทำความเข้าใจว่าในวาระอ่ืน ๆ ท่านใดยกมือก่อน ผมให้ท่านนั้นได้อภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล ท่านอภิปรายแล้วท่านใช้เวลา ขอให้ท่านดูเวลาของท่านพอสมควรแล้ว แล้วท่านก็ตัดตอน 

เป็นวาระช่วงที่สอง ผมให้ท่านพูดได้ทุกเรื ่องเลย แต่ขอให้ท่านรอสมาชิกสภาเทศบาลที่มี  
ความพร้อมที่จะอภิปรายต่อจากท่านก่อน ทำความเข้าใจตามนี้นะครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ  
เอราวัน ครับ 

นายประเสริฐ  เอราวัน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ สักครู่นี้ท่านบอกสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบวิธีการทั้งหมด แต่ตอนนี้เสียงสะท้อนจากสมาชิก 

สภาเทศบาลก็สะท้อนไปยังท่านประธานสภาเทศบาลด้วยครับ ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนอภิปรายไปแล้วเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบกองฝ่ายต่าง ๆ เป็นคน
ชี้แจง ท่านทำหน้าที่บนบัลลังก์นั้นก็คือไม่ต้องชี้แจงแทนท่าน และไม่ต้องใช้คำว่าเล่าสู่ท่านฟัง 
ผมว่าจะสวยกว่าครับ เพราะว่าถ้าผมไปขัดตรงนั้นมันเหมือนกับว่าผมกับท่านนี้มีเรื่องอะไรใน
ใจกัน เราต้องพูดกันก่อน ตกลงกันก่อนตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประเสริฐ  เอราวัน แต่ท่านกำลังหมายถึงเรื่องวาระ 
ประธานสภาเทศบาล อ่ืน ๆ หรือเรื่องที่เป็นญัตติ แต่ถ้าเป็นเรื่องญัตติท่ีผ่านมาผมต้องพูด เพราะผมเป็นคนออก 
 หนังสือเชิญท่าน ส่วนรายละเอียดท่านไม่ได้ท้วงติง ผมต้องท้วงติง เพราะว่ารายละเอียดข้อมูล 
 ผมต้องการให้มันถูกต้อง ท่านไม่ท้วงแต่ผมท้วงให้ 
 



๓๖ 
 

นายประเสริฐ  เอราวัน  ขอโทษครับ ช่วงนี้เป็นช่วงวาระอ่ืน ๆ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ใช่ครับ แตท่่านกำลังหมายถึงวาระอ่ืน ๆ แต่วาระอ่ืน ๆ ผมไม่ไปแทรกพวกท่านอยู่แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ท่านพูดได้เต็มที่ ที่ผมจะกดไมล์ท่านก็กรณีเดี๋ยวที่ท่านใช้เวลาเกินไปพอสมควร อันนี้ผมก็ต้อง 

ทำความเข้าใจกับท่านก่อน ถ้าอย่างนั้นผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ผมจะขอเริ่มต้นเลยนะ
ครับ โดยไม่มีการเรียงเขต ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดพร้อมที่จะอภิปรายในส่วนของ
วาระอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 

นายประเสริฐ  เอราวัน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ สิ่งที่ผมจะอภิปรายตรงนี้ในวาระอ่ืน ๆ เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับความจำเป็น 

ที่ผมจะต้องพูด เพราะผมเคยเกริ่นให้กับท่านนายกเทศมนตรีได้รับทราบแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดนั้น
เป็นสิ่งที่การที่พวกเรานี่จะได้หน้าได้ตาในการบริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก
สภาเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร ท่านก็เคยรับปากกับผมแล้วครับ แต่ถึงวันนี้ก็ยังไ ม่
เห็นเลย จริง ๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันมานานพอสมควรแล้ว ตั้งแต่ชุดแรกที่ผมอภิปราย
ในสภา จนลากยาวมาจนถึงร ่วมปีแล้วก็ย ังไม่ดำเนินการ สำหรับเรื ่องที ่หนึ ่งนะครับ          
ท่านนายกเทศมนตรีเคยเกริ่นกับผมว่าเฮียอ้วนเรื่องนี้ผมจะต้องทำให้ได้ แต่ถึงวันนี้ก็ ยังไม่มี
เรื่องหอนาฬิกา เดิมทีนั้นหอนาฬิกาของเรานี่มีอยู่ 4 เรือน เรือนหนึ่งนี่มันชำรุดไปก็ไม่ซ่อม 
เอาโลโก้เทศบาลไปติดไว้หนักเข้า ๆ เป็นทั้งสี ่เรือน แล้วซากของสี่เรือนนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้
เปลี่ยนเป็นโลโก้ แต่ผมเรียนท่านนายกเทศมนตรีบอกท่านนายกเทศมนตรีมันจะใกล้ปีใหม่
แล้ว ผมไม่อยากจะตอบคำถามจากลูก ๆ หลาน ๆ หรือเพื่อนสนิทที่เขามาจากต่างจังหวัด    
นี้หรือหอนาฬิกาบ้านแกเป็นแบบนี้หรอเป็นโลโก้เทศบาลมันไม่ใช่หอนาฬิกาแล้วมันไม่มี
นาฬิกา ผมไม่อยากจะได้ยินคำแบบนี้ ท่านนายกเทศมนตรีก็ตอบผมว่าน่าเฮียอ้วนก่อนปีใหม่
นี้เสร็จแน่นอน ผมรับผิดชอบ ผมรับรองให้นั้นเป็นสิ่งที่ท่านเกริ่นด้วยวาจากับผม ผมก็ดีใจ
ท่านนายกเทศมนตรีพูดแล้วก็คงจะทำ แต่ในที่สุดถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ดำเนินการ เพียงแต่
ท่านบอกผมว่าเฮียอ้วนนาฬิกานี้เป็นระบบดาวเทียมจะดาวเทียมหรือไม่ดาวเทียมก็ช่างเดือน
หนึ่งก็ไม่เกินกว่าความสามารถของท่านนายกเทศมนตรีที่จะดำเนินการตรงนี้ ผมก็ไม่ได้ว่า   
ฟื ้นฝอยหาตะเข็บหรอกครับ เพียงแต่ว่าผมอยากจะให้บ้านเมืองเราดูดีมันมีหอนาฬิกา      
เชิดหน้าชูตาลักษณะนี ้ แขกไปใครมาเขาก็มองดูว ่ามันใช้ได้แล้วล่ะ บ้านไผ่ตอนนี ้มี            
การพัฒนาขึ ้นมาพอสมควรแล้ว หลาย ๆ สิ ่ง หลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นถนนเจ้าเงาะก็
ดำเนินการแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากเรียนท่านนายกเทศมนตรีว่าหมด
เวลาที่จะดำเนินการก่อนปีใหม่แล้วครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เราก็มาหมกมุ่นกับปีใหม่ หลังปี
ใหม่ก็ช่วยดำเนินการให้หน่อยครับ เพราะผมก็อยากจะเรียนท่านนายกเทศมนตรีในเรื่องที่
หนึ ่งนะครับ ส่วนเรื ่องที ่สอง ไม่ว่าจะเป็นกองช่าง กองสาธารณสุขฯ เรื ่องสวนสุขภาพ       
โนนสว่างเดิมทีนั้นผมก็อภิปรายแล้วว่าไม่มีการบำรุงรักษา ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นใน
การที่เราจะไปดำเนินการให้สวนสุขภาพชุมชนโนนสว่างนั้นให้มันดูดีขึ้นจากน้ำท่วมก็เอารถไป
เกลี่ย ๆ เสร็จแล้วก็จบ จบตรงนั้น แต่ตอนนี้ไปดูสิครับ ผมก็ไม่อยากจะฟ้องด้วยภาพหรอก
ครับ ผมจะมาอภิปรายด้วยวาจาดีกว่า ผมไปดูแล้วมันไม่ใช่สวนสุขภาพแล้วตอนนี้ ถ้าเป็น
อย่างข้างเทศบาลนี ้ผมชอบครับ สะอาดสะอ้านน่าออกกำลังกาย แต่ตรงนั ้นมันไม่ใช่          
สวนสุขภาพแล้วครับ เพราะอะไรทีนี้ ไฟส่องสว่างก็ไม่มีกลางค่ำกลางคืนตีสี่ตีห้าไปออกกำลัง
กายนี้มืดสนิทเลย ชาวบ้านความปลอดภัยในชีวิตของเขานี่ผมว่าหาลำบาก โดยเฉพาะสระน้ำ
ที่ตรงนั้นผมบอกแล้วให้ไปเกลี่ยแล้วก็ไปทำผนังกั้นดินไม่ให้มันรกลุงลัง ในส่วนนี้ทางกองช่าง 



๓๗ 
 

กองสาธารณสุขฯ ก็ดีก็ช่วยไปดูแลหน่อย แล้วเรื่องที่สาม ที่สวนสาธารณะนี้อุจาดมากเลย 
อุจาดตาผมมากเลย โดยเฉพาะห้องน้ำเละเทะไม่รู้อะไรเป็นอะไร อ่างน้ำก็ไม่มี น้ำก็ไม่ไหล 
ห้องน้ำก็เต็ม หลับตามองภาพดูสิครับ เราหลับตาแล้วลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมพูดมา
นั้นมันใช้ไม่ได้จริง ๆ ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้กองสาธารณสุขฯ เป็นหน้าที่ของท่านครับ 
รองปิง ผมเคยชมเชยท่าน ท่านเป็นบุคคลที่พูดปุ ๊บทำปั ๊บยิ ่งกว่า ท.ท.ท. อีก แต่ตอนนี้          
ผมวิงวอนให้กับพี่น้องที่ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ วิงวอนให้กับพี่น้องชุมชนโนนสว่าง 
วิงวอนให้กับพ่ีน้องที่ไปออกกำลังกายในส่วนนั้น ทุกวันนี้เยอะ ช่วงบ่ายก็มี ช่วงเย็นก็มี และก็
ช่วงเช้าตีสี่ตีห้าพวกครูต่าง ๆ เขาบอกว่าแย่ชิบหายเลย ขอโทษนะครับ ใช้คำพูดนี้ แย่ชิบหาย
เลยเทศบาลทำไมไม่มาดูแลเลย เพราะฉะนั้นในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็
อึดอัด ผมก็ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยและมาพูดอภิปรายในสภา ช่วยไปแก้ไขให้หน่อย อย่าตอบ
แบบขอไปทีนะครับ ผมเบื่อแล้วคำว่าตอบแบบขอไปทีนี่ต้องรีบทำครับ ผมเคยบอกว่าให้สนธิ
กำลังทั้งหมดไปดำเนินการสิครับ ค่าใช้จ่ายหมดไม่มากหรอกครับ เพราะตรงนี้ก็อยากให้ทั้ง 2 
กอง ที่รับผิดชอบตรงนี้ให้ไปดูแลหน่อยครับ ส่วนเรื่องที่สี่ นี ้จริง ๆ แล้วผมมีบัตรสนเท่ห์
ทั้งหมด 11 ฉบับ แต่ผมไม่เอามา เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายของทางเทศบาล นโยบาย
ที่แถลงไว้ในสภาเทศบาล ผมก็เลยไม่อยากจะเอามาแต่ผมจะขอพูดเพื่อที่จะให้ได้รับรู้ว่าที่
ชาวบ้านเขียนบัตรสนเท่ห์มานั้นเป็นเรื่องที่เป็นจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องเท็จ พูดเท็จผมไม่พูดเป็น
เรื่องเป็นจริง คือ เรื่องนั่งสมาธิทุกวันพุธ การนั่งสมาธิทุกวันพุธนั้นเป็นเรื่องที่ดี  หอประชุม
เทศบาลเมืองบ้านไผ่เราไม่ใช่เขตสังฆาวาส ไม่ใช่เขตพุทธาวาสจะไปนั่งสมาธิ อยู ่ในวัด 
แม้กระทั่งทุกวันพระทุกเย็นพระคุณเจ้าท่านก็นั่งทำวัตรอยู่ในเขตพุทธาวาส แต่ตอนนี้ของเรา
มานั่งสมาธิที่หอประชุม แต่ผมก็ไม่ติดใจตรงนี้มันติดใจตรงที่ว่าชาวบ้านมาติดต่องานราชการ
บ่ายสามโมงหาคนเซ็นหนังสือไม่มี เขาบอกว่าไปนั่งสมาธิแล้วอยู่หอประชุม  อะไรกันครับ 
เวลาราชการนะครับ ถ้าจะไปนั่งสมาธินี่ต้องหลังเวลาราชการสิครับ ตรงนี้ผมคิดว่าอยากจะให้
ปรับเปลี่ยน ผมไม่ได้ตำหนิผู้ที่จะไปรับศีลธรรมอะไรตรงนี้ อยากไปนั่งสมาธิตรงนี้ผมไม่ได้ว่า
เป็นสิ ่งที ่ด ี แต่ให้นอกเวลาราชการ ในเวลาราชการนั ้นชาวบ้าน  ร้านค้าเขามาติดต่อ
ประสานงานกับทางเทศบาลให้ความสะดวกเขาไม่ต้องให้เขามานั่งรอ เทศบาลของเราก็มีแค่นี้ 
ชาวบ้านก็นาน ๆ มาทีนึงอย่าให้เขาเสียความรู้สึกหลาย ๆ ฉบับที่บัตรสนเท่ห์มานั้น ผมก็ไม่ได้
เอามาด้วย เพราะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาเสนอตรงนี้ ใช้วาจาพูดดีกว่า เขาบอกว่า
คุณประเสริฐใช้ปากเป็นอาวุธ แต่ผมไม่ใช้ปากเป็นอาวุธหรอก ผมใช้ความนึกคิดของผมและใช้
ดุลยพินิจของผม วิจารณญาณของผมว่าจริงหรือเปล่า จริงหรือเท็จที ่ชาวบ้านเขาพูด 
เพราะฉะนั้นผมขอบอกตรงนี้ว่าให้รีบเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการในตรงนี้ จาก เวลาบ่าย
สามโมง สี่โมงเย็นหรือสี่โมงครึ่งไปนั่งก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่จะนั่งที่หอประชุมก็ ไม่เป็นไร
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เขตพุทธาวาสหรือสังฆาวาสก็ไม่เป็นไรครับ ส่วนเรื่องที่ห้า ผมมีห้าเรื่องครับ 
ท่านนายกเทศมนตรีครับ ตรงนี้ท่านก็รับปากกับผมอีกแล้ว แล้วท่านก็ไม่ดำเนินการ เรื่องถนน
ข้างโรงรับจำนำ จริง ๆ แล้วก็อยู่ในแผน จริง ๆ แล้วก็ดำเนินการไปแล้ว พูดกันหลายครั้ง
แล้วแต่ไม่ดำเนินการสักที เมื่อวานนี้ผมไปนั่งที่ชุมชนจัดสรร ผมขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้ครับ 
แถวบ้านหนูอรหนูหน่องเขาพูดกันหมดเมื่อไหร่จะมาทำสักทีถนนเส้นนี้ฉันเดือนร้อนจริง ๆ 
หลาย ๆ คนไม่ว่าจะเป็นโนนสวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนจัดสรรเขาก็พูด เขาพูดบอกว่าให้ รีบ
ดำเนินการให้หน่อย แต่มันติดขัดตรงไหนผมก็ไม่รู้ แต่ถ้าหากว่าไม่มีเงินหรือว่าไม่มีงบ ผมเชื่อ
เหลือเกินว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่นั่งอยู่ตรงนี้จ่ายขาดเงินสะสมไปทำก็ยังได้ แม้กระทั่งถนน
เจ้าเงาะเรายังทำได้ เพราะฉะนั้นท่านนายกเทศมนตรีรับปากกับเขาแล้ว รับปากกับผมแล้วก็
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ช่วยดำเนินการหน่อยครับ สำหรับผมมีอยู่ห้าเรื่อง แต่ถ้าชี้แจงผมถ้าไม่ถูกตรงประเด็นผมก็จะ
แย้งนะครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน ที่ผมฟังท่านมี 4 เรื่อง ไม่ได้ 5 เรื่อง ผมก็ตามท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ทุกเรื่องนะครับ ผมไม่ได้ปิดหู เพราะผมเป็นคนฟัง อ่าน ท่านจะพูดท่านก็ต้องดูว่ากี่เรื่อง  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในส่วนวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน 
 ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 
ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ กระผม ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 1 

เรื่องที่ผมจะอภิปรายก็มีอยู่ประมาณ 2 – 3 เรื่อง แต่เรื่องแรกมันเกี่ยวกับท่านประธานสภา
เทศบาลโดยตรง พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เกือบจะ 2 ปี แล้วที่เข้ามาทำหน้าที่ทั้งนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ผมก็เฝ้าดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานนี้มันจะ
เพ่งเล็งไปที่เจ้าหน้าที่ซะส่วนมาก ไม่เกี ่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาลกับผู้บริหารด้วย และก็
เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติอีก และสถานที่แห่งนี้ผู ้ที ่เป็นประมุขก็คือประธานสภาเทศบาล แม้แต่
นายกเทศมนตรีเวลาจะพูดต้องกราบเรียน เวลาท่านออกไปนอกสภาท่านก็เป็นประธานสภา
เทศบาลก็เหมือนนายกเทศมนตรี อยู่ดี ๆ ก็เป็นนายกเทศมนตรี คือ นายกเทศมนตรีนี้ระดับ
เก้า คือ ประมุขของฝ่ายบริหาร ท่านประธานสภาเทศบาลของพวกกระผมนี้ คือ ประมุขฝ่าย
นิติบัญญัติพวกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นตรงกับประธานสภาเทศบาลก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรงของพวกกระผม นายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของผมนะครับ ประธานสภา
เทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการก็ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกผม แต่การดำเนินการ
ที่ผ่านมาทั้ง 2 ปีนี้ ผมเห็นความบกพร่องหรือจะเป็นความตั้งใจหรือเคยปฏิบัติมาอย่างไรผม
ไม่รู้ ขอเริ่มเลยนะครับ อย่างท่านประธานสภาเทศบาลเวลาท่านจัดงานไม่ว่ากองไหนก็ช่าง 
ทุกกองที่มีการจัดงานการให้ประธานสภาเทศบาลผมไปยืนอยู่กับสมาชิกสภาเทศบาลมันใช่
หรือครับ ระดับเก้านะครับ เทียบเท่านายกเทศมนตรีใหญ่กว่าทุกคนในตรงนี้ แต่ท่านก็ไม่เคย
พูดหรอก เจ้าหน้าที่ก็สำเหนียกด้วยนะครับ ให้เกียรติท่านด้วยถึงไม่ให้เกียรติสมาชิกสภา
เทศบาลก็ไม่เป็นไร แต่ให้เกียรติกับท่านประธานสภาเทศบาลด้วย แม้แต่การรายงานแนะนำ
ตัวก็จะแต่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทั้งหมดแล้วค่อยมาเป็น
ประธานสภาเทศบาล ไม่ใช่นะครับ คุณไปอ่านดูในระเบียบ ใครซีไหน ระดับไหน โดยเฉพาะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ท่านทำผิดพลาดมาหลายครั้งบอกเลยนะครับ ท่านหัวหน้าแปร 
และการจัดที่นั่งก็เหมือนกันคือมีการจัดการประชุมสัมมนาหรืออะไรต่าง ๆ นี้ คือ ที่นั่งข้าง
นายกเทศมนตรีคนแรกต้องเป็นประธานสภาเทศบาล ไม่ใช่รองนายกเทศมนตรี หรือ
ปลัดเทศบาล ต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยให้จัดทำใหม่ ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องเชิญประธานสภา
เทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมร่วมเป็นเกียรติในงาน ผมเห็นมาหลายครั้งก็ยังไม่
แก้ไข ผมกเ็คยท้วงติง พูดผ่านคนนั้นคนนี้ไป แต่ไม่มีการแก้ไข ส่วนเจ้าหน้าที่ผมไม่ไปโทษครับ 
พิธีกรผมไม่โทษ ผมต้องโทษหัวหน้ากองฝ่ายต่าง ๆ เพราะสมมุติว่างานนี้สำนักปลัดเทศบาล
จัดคุณเอาใครเป็นพิธีกรคุณต้องบอกเขา งานกองสวัสดิการสังคมคุณจัดงานการจัดเก้าอี้หรือ
การการรายงานแนะนำตัวผู้อำนวยการกองต้องเป็นคนบอกของแต่ละงาน เพราะมันหลาย
ครั้งแล้ว ไม่ใช้หลายครั้งจะเข้า 2 ปี ประธานสภาเทศบาลของพวกผมอยู่ในระดับเก้าต้องให้
เกียรติท่านบ้าง เวลาอนุมัติโครงการอะไรต่าง ๆ ก็สมาชิกสภาเทศบาลกับประธานสภา
เทศบาลเป็นผู้อนุมัติโครงการให้กับผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ตรงนั้นพวกผมให้ความร่วมมือ  
ทุกอย่าง แต่การรายงานก็รายงานเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลกับท่านประธานสภาเทศบาล 
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แต่พอนอกงานเวทีสภาท่านประธานสภาเทศบาลกับสมาชิกสภาเทศบาลไม่เคยได้รับเกียรติ
เลย ผมทนดูมา 2 ปีแล้ว ไปแก้ไขให้ถูกต้องด้วย การจัดที่นั่งเหมือนกัน ประธานสภาเทศบาล
ต้องนั ่งคู ่นายกเทศมนตรี เพราะระดับเดียวกัน อย่างที ่ผมบอกระดับเก้าเหมือนกัน            
รองนายกเทศมนตรีระดับแปด ต้องถอยร่นลงมานะครับ เรื่องที่สอง เรื่องการจ่ายเช็คของ 
กองคลังหรือสำนักปลัดผมไม่รู้  ผมขอถามเพราะผมก็เคยเป็นข้าราชการบำนาญ ผมเป็น
ข้าราชการบำนาญอยู่แล้วมันมีอะไรที ่ทำให้เกิดการล่าช้า อย่างข้าราชการที ่เกษียณไป 
ยกตัวอย่าง อย่าง 2 คน ล่าสุดที่เกษียณไป ผมไม่เอ่ยชื่อ  เกษียณตั้งแต่สิ ้นเดือนกันยายน  
ตุลาคม พฤศจิกายน เช็คเพิ่งออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ถามว่า 2 เดือนกว่า เกือบ 3 เดือน 
นี้ในความเดือดร้อน บางคนภรรยาไม่ได้ทำงาน ลูกไม่ได้ทำงาน ต้องใช้เงินบำนาญหรือ
เงินเดือนตัวนี้ ตอนบำนาญก็ได้เงินน้อยอยู่แล้ว แต่มีเงิน กบข. กบข.เขา อย่างเป็นข้าราชการ
ตำรวจเขาจะโอนให้ทันทีเลยไม่เกิน 15 วัน แต่ถามว่าเทศบาลทำไมต้องไปออกเช็คหรือทำไม
ล่าช้าช่วยชี้แจงว่ามันเป็นเพราะเหตุอันใดถึงไม่รีบดำเนินการให้เขา เพราะเขามีภาระคือ      
ส่งบ้าน บางคนส่งยังไม่หมด ส่งค่างวดรถ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเทอมลูก แต่นี้อะไรเกือบ 3 เดือน 
การจ่ายเงินเช็คนี่ล่าช้า ที่ผมพูดเพราะผมเห็นเช็คเพิ่งจ่ายวันอังคารที่ 19 ที่ผ่านมานี้เองครับ 
ผู้เกษียณเมื่อล่าสุดนี้ ความเดือดร้อนมันมี แล้วอย่างหนึ่งเช็คของได้ยินข่าวว่าการจ่ายเช็ค  
บางหน่วยงานอาทิตย์หนึ่งได้ สองอาทิตย์ได้ แต่บางอย่างที่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจ่ายนี่ 
3 เดือน ยังไม่ได้มันเป็นเพราะอะไร กองคลังช่วยตอบให้ผมด้วยว่าทำไมไม่เหมือนกันการจ่าย
เช็ค ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรือผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเบิกสิ่งเบิกของอะไรต่าง ๆ นี้ 
ทำไมระยะเวลาไม่เหมือนกันอย่างอ่ืนทำไมเร็วมันติดเพราะอะไร มันมีอะไรหรือเปล่า แล้วบาง
ทีก็โยนไปสำนักปลัด บางทีก็โยนลงมากองคลัง โยนกันไปกันมาก็บอกลืมอย่างนี้มีด้วยหรือ
ครับ การล่าช้าตรงนี้ขอให้ทางกองคลังช่วยตอบและก็แก้ไขให้ด้วยอย่าให้เกิดขึ้นอีกครั้ง 
เพราะผมก็ได้รับให้มาพูดในตรงนี้ว่าช่วยไปพูดให้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องเช็คล่าช้า ไม่ต้องอะไร
มากสมมุติว่าเราไปจ้างบริษัทนี้ทำตรงนี้อย่างนี้ 3 เดือน เขาก็ไม่ได้เขาจะเอาเงินไหนไปจ่าย
ลูกน้องเขา จ่ายวัสดุที่เขาทำ เร็วนิดหน่อยครับ มีสองเรื่องแค่นี้ครับ คือ เรื่องประธานสภา
เทศบาล และเรื่องการจ่ายเช็คล่าช้าของผู้เกษียณหรือบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ หน่วยงานที่
รับผิดชอบช่วยตอบให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ขออนุญาตนะครับ พอดีท่านร้อยตำรวจเอก 
ประธานสภาเทศบาล ประดิษฐ์ ใจตรง ได้พูดถึงตัวผมก็ขอบคุณท่าน แต่จริง ๆ แล้วในความรู้สึกของผม ผมก็ไม่ได้ 

คิดถึงเรื่องกฎระเบียบอะไรมากนี้โดยส่วนตัวของผมจริง ๆ ผมก็อยู่กับพวกท่านมา 10 กว่าปี 
อยู่แบบพี่แบบน้องทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน แล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยจริง ๆ แม้กระทั่งผมลง
จากตรงนี้ไปผมก็ไม่ได้คิด ผมอยู่ข้างนอกผมก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลด้วยซ้ำไป 
อันนี้ผมต้องกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าสิ่งที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ ผมแค่มีความดีใจที่
มีส่วนร่วมกับทุกท่าน อันนี้ผมพูดจากใจของผม แต่ก็ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์   
ใจตรง ที่ท่านได้กล่าวถึงตัวผม อันนี้ก็อยากให้ทุกท่านสบายใจ ตัวตนของผมก็คือนายชานล
ธรรมดา ส่วนอื่นก็คงไม่มีอะไรก็อยากให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้  ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่ง      
ในส่วนของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาล จริง ๆ วาระอ่ืน ๆ ก็ไม่มีเรื่องพูด 

แต่พอดีเห็นท่านประดิษฐ์  ใจตรง ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้กล่างถึงเรื่องระบบโครงสร้างของ
เทศบาล ผมก็คงจะต้องขออนุญาตเสริม เพื่อจะได้ให้ข้อมูลครอบคลุมทุก ๆ อย่าง คือ จริง ๆ 
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แล้วในองค์กรของเทศบาล ซึ ่งเราปฏิเสธไม่ได้มันก็ประกอบด้วย 3 องค์กรหลักก็คือ         
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายข้าราชการประจำ ตอนนี้ผมเองในอดีตก็อยู่เทศบาลนี้มา
ตั้งแต่ปี 2532 ผ่านการเป็นผู้บริหาร 5 – 6 ครั้ง เป็นประธานสภาเทศบาล 3 ครั้ง แล้วก็
ผ่านบุคลากรฝ่ายประจำเฉพาะปลัดนี้ไม่ตำกว่า 8-10 คน แม้กระทั่งเลขานุการสภาเทศบาล
นั่งอยู่นี้ก็อยู่ตั้งแต่ปี 2533 น้องหนูตอนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการกองแล้ว ตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่
บุคลากร เพราะฉะนั ้นเราเห็นมาทุกยุคทุกสมัยเรื ่องของการให้เกียรติกันตามสมควร         
เมื่อสักครู่ท่านประธานสภาเทศบาลบอกท่านเป็นคนง่าย ๆ เรื่องจริงครับ เพราะผมก็อยู่กับ
ท่านมาหลายสมัย ท่านเป็นคนที ่ไม่มีพิธ ีการพิธ ีร ีตองอะไร แต่ตรงนี ้มันเป็นเรื ่องของ
ภาพลักษณ์นะครับ เราไม่ยึดตัวบุคคล เรายึดภาพลักษณ์ เพราะฉะนั ้นการให้เกียรติ           
ตามสมควรมันจะต้องมี บางครั้งนี่ฝ่ายประจำบางท่านนะครับ ผมระบุบางท่านอาจจะมองไป
แล้วนี่คือฝ่ายสภานี้ไม่สามารถให้คุณให้โทษท่านได้ ไม่สามารถให้ขั้นเงินเดือนท่านได้ แต่ท่าน
อย่าลืมว่าผู้บริหารที่นั่งอยู่หลาย ๆ ท่านกับฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลก็เป็นอดีตนักการเมือง
ร่วมกันมาไม่น้อยกว่า 20 - 30 ปี อยู่ทีมเดียวกัน กินด้วยกัน นอนด้วยกัน อย่างผมกับนายก
ประเสริฐนี ้ก็ไปนอนอบรมห้องเดียวกันช่วงสมัยเป็นเทศมนตรีคู ่กัน ตอนเทศบาลตำบล 
เพราะฉะนั้นเราสื่อสารกันตลอดเวลา แล้วบางครั้งการให้เกียรตินี่ ซึ่งมันไม่น่าจะเกิด แต่มัน
เกิดให้เห็นบ่อย ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ นิดเดียว ผมจำได้วันที่เราไปมีประชุมเสวนาเรื่องบริหาร
จัดการน้ำ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็ดี ทางแขกผู้มีเกียรติหรือ
หน่วยงานก็เข้าไปลงทะเบียนกันในช่วงลงทะเบียนปรากฎว่าจะมีแขกกลุ่มหนึ่งพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำกลุ่มหนึ่งก็จะได้รับการกัดติดดอกไม้ที่อกเสื้อ ปรากฏว่าวันนั้นสมาชิก
สภาเทศบาลท่านหนึ่งถามผมว่าทำไมสมาชิกสภาเทศบาลเรานี่ทำไมไม่ได้รับเกียรติตรงนั้น   
ผมก็เลยบอกผมไม่ทราบ และหลังจากนั้นก็เชิญเข้าที่นั่ง แต่แถวแรกห้ามนั่ง ให้สมาชิกสภา
เทศบาลมานั่งแถวสองแถวสาม ผมก็ไม่ถามหรอกว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วแถวแรกให้ใครนั่ง     
แต่ปรากฏว่าวันนั้นแถวแรกไม่มีใครมานั่งเลย สมาชิกสภาเทศบาลก็ต้องเชิญ โดนบอกเชิญ
ไม่ใช่เชิญหรอกครับ เหมือนกับว่ามา ๆ ขยับขึ้นมา คือ ภาพตรงนี้ผมไม่อยากเห็น แล้วในอดีต
มันไม่เคยมี ผมก็เคยบริหาร ผมก็รับไม่ได้ถ้าฝ่ายประจำคนไหนดูแคลนสมาชิกสภาเทศบาล
หรืออาจจะไม่ด้อยค่าสมาชิกสภาเทศบาล ผมก็รับไม่ได้ แต่โดยท่านนายกประเสริฐ ท่านเป็น
คนไม่พูด ท่านเป็นคนเกรงใจ เจ้าหน้าที ่คงทราบว่าท่านเป็นคนที ่ไม่พูดอะไรมากมาย          
แต่ตอนนี้สะท้อนภาพตรงนี้แล้ว ท่านอึดอัดไหม ท่านอึดอัด เพราะฉะนั้นอย่างน้อย ๆ 
วัตถุประสงค์เดียวกันคือพวกเราเข้ามาเพื่อมาพัฒนาบ้านเมืองมาให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีเจตนารมณ์ของแต่ละบุคคลที่เข้ามา เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ผมอยากให้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่สักนิดนึง แม้กระท่ังเรื่องเล็กน้อยไปงานคริสต์มาส
เมื่อวานที่ถนนคนเดินทำไมสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้หมวกคริสต์มาส บอกว่าไม่ต้องให้อะไร
ประมาณนี้ แต่ผมก็จะไม่พูดหรอกครับ พูดมากมากเรื่อง คือบางครั้งสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้มัน
สะท้อนถึงวุฒิภาวะของคนนั้น ๆ เพราะฉะนั้นผมถือว่าฝ่ายการเมืองเขาได้มาด้วยความ
ยากลำบาก ผมเคยจำผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งคุยกับผมนอกรอบแต่ท่านเกษียณไปแล้ว  
ท่านบอกท่านรองครับ ถ้าผมเกษียณแล้วผมไปลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลไม่แน่หรอกเขาจะ
เลือกผมไหมท้ังที่ว่าผมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ว่าง่าย ๆ ได้ใจประชาชน
เข้าสภามาเที่ยวนี้ เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมกับท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  
ใจตรง จริง ๆ ไม่มีอะไรก็อยากจะฝากทางเจ้าหน้าที่เราทุก ๆ ท่านด้วย ท่านใดที่ยังมีบุคลิก
แบบนี้อยู่ก็ช่วยปรับด้วย แต่ท่านที่ดีนี้ผมชมนะครับ หลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ อย่างน้องหนู
อย่างนี้ ท่านผู้อำนวยการกองคลังเจอที่ไหนก็ทัก ท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ท่านรอง
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ปลัดเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล เห็นหน้าที่ไหนทักเหมือนพ่ีเหมือนน้อง เราก็จะไม่ได้เอาชนะ
คะคานอะไรกัน ยิ่งบอกว่าสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีวินัยนี่  โอ้เราทำได้ทุกเรื่อง วินัยเราไม่มี   
แต่จริง ๆ แล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องจริง ๆ แล้วนายกประเสริฐท่านก็ด้วยความที่ท่านไม่พูดก็
เลยเกรงใจกัน ผมก็ฝากไว้ด้วย อันนี้ก็คือเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันจะเข้าปีใหม่แล้ว ทุกอย่างที่ยัง
อึมครึมก็ให้มันจบไป ปีใหม่เราก็มาตั้งหลักกันนับหนึ่งใหม่ ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมแค่นี้ครับ 
จริง ๆ ไม่มีเรื่องอภิปรายนะครับวันนี้ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบก่อน ในช่วงแรก 
ประธานสภาเทศบาล ในข้ออภิปรายของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ผมขอตอบ 

ของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประเสริฐ  เอราวัน ในส่วนเรื่องหอนาฬิกา  ผมรับผิดชอบ
จริง ๆ มันเป็นนอมินีมาเสร็จปั๊บผมก็ตามหาคนที่มาติดตั้งก็เป็นน้องชายของพี่เกษมทรัพย์    
ดงหงส์ ผมบอกรบกวนหาบริษัทมาให้ผมหน่อย แม้กระทั่งว่าผมไปร้านแสงไทยวิทยุให้เซลล์
นาฬิกาไซโก้หรือริทั่มอะไรพวกนี้ให้เข้ามาพบหน่อย เพราะว่าผมอยากเห็นนาฬิกาเราเดินได้ 
ตอนนี้นาฬิกาเราเสียหมดสี่ด้านเลย อุปกรณ์ก็อยู่ข้างในนั้นข้อมูลที่ผมสอบถามมาว่าการที่ทำ
ระบบนี้มันต้องมีห้องให้เขาไม่ใช่เอาไปวางไว้ข้างล่าง และก็เป็นห้องทึบเวลาหน้าฝนมีไอ
ความชื้นเยอะ ปรากฎว่าให้เจ้าหน้าที่ลงไปมันเป็นสนิมไปหมดใช้งานไม่ได้ ซ่อมก็ซ่อมไม่ได้  
เพราะผมถามคร่าว ๆ ราคาเท่าไหร่ 500,000 กว่าบาท ผมก็เลยมานั่งคิดขนาดไปร้านแสง
ไทยวิทยุ ให้เถ้าแก่ร้านแสงไทยวิทยุบอกเรียกเซลล์มาคุยกับผมหน่อย ผมอยากให้เขาสร้าง
เป็นแบบคอร์สอะไรซึ่งดูแล้วง่าย ๆ ทำแล้วง่าย ๆ ประสานไปอยู่นะครับ อันนี้ก็ยอมรับผิด
เกี่ยวกับเรื่องหอนาฬิกา ถ้ามีซื้อตามร้านทั่วไปผมให้เจ้าหน้าที่ไปซื้อแล้วเอามาติดเลย ในส่วน
นี้ก็เป็นเรื่องที่พิสดารหอนาฬิกานี้ จริง ๆ แล้วมันต้องมีห้องยกขึ้นมาระดับสูง ซึ่งโปร่งอากาศ
หรือติดแอร์ให้เขาด้วย เพราะว่าได้สอบถามหลาย ๆ ท่านที่มีความรู้ ในส่วนเรื่องที ่สอง     
เรื่องศูนย์สุขภาพก็ฝากทางเจ้าหน้าที่กองช่างพรุ่งนี้รีบไปดำเนินการเลย ไปดูว่ามันเป็นอย่างไร
บ้างสภาพตามท่ีทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ชี้นำชี้แนะ และโดยส่วนของกองสาธารณสุขฯ 
ก็เข้าไปดูหน่อย เรื่องห้องน้ำใช้ได้ตามปกติไหม ถ้าอันไหนชำรุดเสียหายก็ให้แจ้งรองปิง แล้ว
ให้รีบดำเนินการ ส่วนเรื ่องไฟแสงสว่างฝากกองช่างอีกครั ้งหนึ ่ง เรื ่องไฟแสงสว่างนี ้คือ
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคนไปออกกำลังกายถ้ามันมืด ๆ มันก็จะมีโจรมีขโมยในส่วนนี้ก็ฝากทาง
หัวหน้าส่วนทั้งสองกองก็ไปรีบดำเนินการ ในส่วนที่สาม เรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลได้พูดถึง 
เรื่องเก่ียวกับการนั่งสมาธิก็สมัยก่อนมันมีภาค เป็นช่วยที่ว่าทำกิจกรรมประเภทศาสนา จริง ๆ 
แล้วช่วงโควิดก็เกิดการสูญเสียมีผู้เสียชีวิตเยอะก็ได้คุยปรารภกับท่านปลัดเทศบาลอยู่ว่าตรงนี้
เราแผ่ส่วนบุญ แผ่เมตตาไปให้กับผู้เสียชีวิตตรงนี้เดี๋ยวผมจะปรับและก็พูดคุยกันก็มีชาวบ้าน
บางคนมาทำกิจกรรมกับเทศบาล ปรากฏว่าผู้อำนวยการกองไม่อยู่ จริงไหมก็จริง ตรงนี้เดี๋ยว
จะรับเรื่อง แล้วเดี๋ยวผมจะหารือกับทางปลัดเทศบาล ในส่วนเรื่องโรงรับจำนำก็มีการเสวนามี
การพูดคุยในส่วนตรงนี้เราทำแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ว่าเราจะมีการประชุมกัน
และก็หาเงินมาทำ แต่ในส่วนตรงนี้ ผมดูแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณของเรา 
เพราะตอนนี้งบผังเมืองที่มาลง 220 ล้านบาท วันนั้นมีการพูดคุย เพราะเขาจะมีทำงานใน
เส้นนั้นพอดี ถ้าเขาขุดปั๊บอาจจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสจะให้เขาทำให้เราจบทีเดียว ตรงนี้ก็ใน
ความคิดของผม เราก็จะประหยัดงบประมาณ เพราะว่าเรื่องป้องกันน้ำท่วมนี่มันอยู่ในเส้นนี้
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ด้วยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ต่อเมื่อเขาทำปั๊บแล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะคุยให้บริษัทเขาช่วยเคลียร์ทีเดยีว
จบในส่วนตรงนี้ก็รออีกนิดนึง เพราะว่าสองสามวันที่แล้วบริษัทเขาเข้ามาคุยเขาว่าหลังปีใหม่ 
เขาจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ผมก็จะบอกให้เขาทำเป็นลักษณะเชิงประชุม แล้วผมก็จะเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลทั้งหมด 18 ท่าน เข้ามาร่วมรับฟังแผนการทำงานของเขา 800 กว่าวันนี้อาจจะ
เสร็จก่อนเลยก็ได้ เพราะผมบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านไผ่กลัวเลยโครงการแบบนี้มาจะเหมือน
แบบน้ำเสียทำให้บ้านเมืองเสียหาย แต่ของเขาเขาบอกเขารับประกัน ชุดทำท่อก็ส่วนทำท่อ 
ชุดทำห้วยก็ส่วนทำห้วย แต่ทำห้วยนี ่เดี ๋ยวจะมีหนังสือเข้ามาผังเมืองมาชี ้แนวเขตของ
ชลประทานอะไรพวกนี้ถึงวันเวลาก็จะมีหนังสือเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาร่วมฟัง
การพรีเซนต์งานของบริษัทเขา แต่ผมมั่นใจว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทของจริง ท่านไปสอบถามได้ที่
จังหวัดชัยภูมิ บริษัทที่ทิ้งงานไปบริษัทนี้เป็นคนไปจัดการชำระทำความสะอาดเรียบร้อยหมด
เพ่ิงเสร็จหยก ๆ เองก็เลยมั่นใจ เพราะว่าผมก็ได้วิ่งผ่านไป ไปดูอยู่ ในส่วนตรงนี้ ของท่านร้อย
ตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง เรื่องเกี่ยวกับการจัดสถานที่การให้เกียรติประธานสภาเทศบาล 
จริง ๆ แล้วมันเป็นข้อปฏิบัติโดยตรง แต่ตัวผมเองผมก็ง่าย ๆ แต่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาจากจังหวัด
เขาเห็นการจัดตั้งก็สะเปะสะปะจริง ๆ อันนี้ยอมรับก็อยากฝากท่านผู้อำนวยการกองแต่ละ
กอง เวลางานแต่ละกองก็อยากให้ถือเป็นปฏิบัติเลย ถือว่าตรงนี้ถ้าเราการจัดที่นั่งอะไรตรงนี้
มันจบมันก็จะผ่านรูปลักษณะเวลาเราไลน์เฟสบุ๊คมันก็จะดูดี การนั ่งเป็นลำดับขั ้นตอน     
ท่านประธานสภาเทศบาลบอกท่านไม่ยึดติด แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่  ตรงนี้ก็ฝากให้หัวหน้า
งานของเรา ในส่วนเรื่องการเบิกจ่ายอันนี้ก็เห็นใจกองคลัง ซึ่งปีแรกผมไม่ได้ลงไปดูเขาทำงาน 
พอเข้าไปดูการทำงาน บางทีเอกสารมาช้าตรงนี้ก็เรียนท่านประดิษฐ์ แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทาง
ผู้อำนวยการกองท่านชี้แจง เพราะเราพยามปรับเปลี่ยนระบบ กองคลังเงินทุกบาททุกสตางค์
ทั้งเทศบาลเลยก็ว่าได้มันมาตกอยู่ที่คลัง บางทีเงินเดือนแต่ละกองก็เลยบอกว่ากองไหนเสร็จ
ก่อนออกให้เขาก่อนลูกจ้าง บางทีจะไปโดนผลกระทบคือว่ากองคลัง ๆ  ช้า จริง ๆ แต่ละกอง
เสนอเรื่องมาช้ากว่า บางทีกองช่างก็ทำมาเร็วกว่ากองสาธารณสุขฯ บางทีกองสาธารณสุขฯ ก็
ทำมาเร็วกว่ากองช่าง อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเอกสาร แต่ว่าเงินเดือนผมมั่นใจว่าวันนี้เข้ากระเป๋า
ท่านหมดทุกคนแล้ว ในส่วนของเรื่องท่านประธานสภาเทศบาลก็มีแจ้ง 2 เรื่อง แต่ในส่วนของ
เรื่องข้าราชการบำนาญที่มันตกเบิกช้า ผมอยากให้ผู ้อำนวยการกองคลังชี้แจงให้กับทาง
สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบว่ามันช้ามีเหตุผลเกี ่ยวกับเรื ่องอะไร เชิญครับ เรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลขออนุญาตนะครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  อนุญาตครับ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวพัทธวรรณ  ปุริตา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ กรณีท่ีเบิกจ่ายช้าของ 

ข้าราชการที ่เกษียณไป 2 ราย ตัวนี ้เอกสารงานกองการเจ้าหน้าที ่ต ้องส่งเรื ่องให้กับ           
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสั ่งจ่าย ซึ ่งผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีหนังสือมายังเทศบาล เมื ่อวันที ่  1  
ธันวาคม  2565 กองการเจ้าหน้าที ่เสนอเอกสารขึ ้นไปยังท่านปลัดเทศบาลผ่านไปยัง
ผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรีเซ็นเอกสารวันที่  7  ธันวาคม  2565 ซึ่งติดเราดูงาน 7 – 9  
ธันวาคม  2565 แล้วก็หยุดยาว  10 – 13 ธันวาคม  2565 กองการเจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร
ให้กับกองคลัง วันที่  9 ธันวาคม  2565 ซึ่งวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ก็เป็นวันหยุด ทีนี้ใน
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กรณีของ 2 ท่านนี้ เราไม่มีงบประมาณท่ีจะจ่าย กองคลังหนูเป็นคนสั่งลูกน้องเองว่าให้ยืมเงิน
สะสมมาจ่ายก่อนก็เลยเป็นการจ่ายเช็คในวันที่  19  ธันวาคม  2565  ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองคลังครับ ขอเชิญร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ กระผม ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 1 

ผมก็ไม่เข้าใจข้าราชการเหมือนกัน ผมเป็นตำรวจ อย่างเทศบาลก็ต้องรู้สิว่าใครจะเกษียณ
ทำไมไม่เตรียมการไว้ก่อนทำไมต้องรอหนังสือให้จังหวัดส่งมา ผมไม่เข้าใจช่วยชี้แจงให้ผมฟัง
แค่นี ้ว ่าข้าราชการเหมือนกัน การเบิกจ่ายทำไมมันไม่เหมือนกัน กองคลังอย่างที ่ท่าน
นายกเทศมนตรีว่ากองคลังนี้ เราพนักงานทั้งหมดแค่ 300 – 400 คน คลังของตำรวจอยู่
เมืองพล 9 อำเภอครับ ตำรวจทำไมเขาทำรวดเร็วตามระยะเวลา ทำไมมันไม่เหมือนกัน
ข้าราชการแต่ละกระทรวง การเบิกจ่าย อย่างที่ท่านผู้อำนวยการกองคลังพูดเมื่อสักครู่นี้บอก
ว่าวันที่หนึ่งรอถึงวันที่เจ็ดไปดูงาน เอ้าตุลาคม พฤศจิกายน วันที่ 1 ธันวาคม 2565 หนังสือ
ถึงมามันต้องทำหนังสือขึ้นไปหรือให้ทางจังหวัดส่งลงมาหรือครับ คนเกษียณนะครับ เราต้อง
ทำ เราต้องมีความพร้อม รู้ว่าใครจะเกษียณ ไม่เกษียณ ต้องดำเนินการให้เขาไม่ใช่ว่ารอให้
จังหวัดส่งมาหรือเราส่งไปช้า ๆ อย่างนี้มันก็จะเป็นกันซะแบบนี้มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคณุท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร ในส่วนตรงนี้ผมจะมอบให้กองการเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงขั้นตอนดำเนินการ เพราะมันจะ 
นายกเทศมนตรี ควบคู่กับทางท่านผู้อำนวยการกองคลัง อยากให้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสุกัญญา  จันทร์ภักดี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ ขออนุญาต 

นำเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประดิษฐ์  ใจตรง ของเรานะค่ะ ในส่วนของเรามันจะไม่
เหมือนของกรมบัญชีกลางหรือของกระทรวงของท่าน ระบบบำเหน็จบำนาญ ถ้าเป็น กบข.มัน
จะอยู่ในระบบ แต่ของเรา พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเราก็คือจะต้อง
เป็นเจ้าตัวขอ ทีนี้ในส่วนของเอกสารที่จะต้องส่งขอจังหวัดเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาสั่งจ่ายมันก็จะต้องมาจากเจ้าตัวขอ ซึ่งเอกสารเจ้าตัวขอนี้เราเตรียมไว้ให้อยู่แล้วคะ 
แต่ทีนี้เอกสารที่แนบมันก็จะต้องมีทั้งในเรื่องของการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 
เนื่องจากว่าการเลื่อนขั้นประจำปีของเราเสร็จในวันที่ 22 ตุลาคม  2565 เราก็ดำเนินการ
รวบรวมเอกสารคำสั่งให้ออกจากราชการตลอดจนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนส่งจังหวัด รายงาน
ให้เจ้าตัวมาขอรับกับเราตั ้งแต่สิ้นเดือนตุลาคม แล้วเราก็ส่งจังหวัดประมาณวันที ่ 10 
พฤศจิกายน  2565 เพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งจ่ายตามระเบียบภายใน 21 
วัน นับจากวันที่ได้รับจากเทศบาล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็พิจารณาจ่ายให้เราในวันที่ 30 
พฤศจิกายน  2565 พอเราได้รับกองการเจ้าหน้าที่ก็ลงรับเสนอในวันที่  1  ธันวาคม  2565 
ก็ผ่านท่านปลัดเทศบาลจนถึงท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายกเทศมนตรีก็เซ็นให้เราในวันที่  7  
ธันวาคม  2565 แล้วเราก็ส่งให้กองคลังในวันที่ 9 ธันวาคม  2565 มันจะเป็นระบบแบบนี้ 
ถามว่าได้ทำเรื่องไว้ให้ไหม ทำไว้ค่ะ  แล้วก็รอเจ้าตัวมาเซ็น แต่ละกองก็จะมีธุรการกองทำให้
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มาให้งานบุคคลได้ตรวจสอบก็จะมีการพิมพ์ผิด เราก็ส่งแก้ ไข แต่ก็ดำเนินการภายใน 1 
สัปดาห์นั้นหลักจากที่เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เราก็จัดส่งจังหวัดทันทีค่ะ ขอบพระคุณ
ค่ะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณทา่นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  ขอเชิญท่านประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง  เรื่องหนึ่งที่ท่านผู้อำนวยการกองคลังยังไม่ได้ตอบผม คือ เรื่องเช็คเหมือนกัน แต่ว่าเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เช็คการสั่งจ่ายที่มีผู้มาบอกกับผมกระซิบกับผม ยกตัวอย่างเลยก็ได้ว่าถ้าเป็นก่อสร้างไม่เกิน  

2 อาทิตย์ อันนี้เรื่องจริงไหม อย่างการทำถนนหรือโครงการก่อสร้างนี้เช็คไม่เกิน 2 อาทิตย์ 
ออกแล้ว แต่เช็คอย่างอ่ืน  3  เดือน ตรงนี้ตอบให้ผมด้วยครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง  เรื่องบำนาญท่านจบนะครับ ท่านเข้าใจแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ทีนี้เรื่องเช็คงานทำไมออกเร็วก็ฝากอย่างนั้นท่านผู้อำนวยการกองคลังท่านตอบเลย  
 ขออนุญาตสภาเลยจะได้กระชับเวลา ขอเชิญครับ 
นางสาวพัทธวรรณ  ปุริตา  ขออนุญาตชี้แจงนะคะ กรณีท่ีเช็คออกช้านี่ถ้าเป็นซื้อจ้างปกติถ้ามีการตรวจรับวางฎีกา 
ผู้อำนวยการกองคลัง ไม่ช้านะคะ แต่ว่าอย่างกรณีของ ขอโทษนะคะที่เอ่ยนาม ของท่านประดิษฐ์นี้ที่บอกว่าวางฎีกา 

เบิกจ่าย  3  เดือน ยังไม่เบิกจ่ายก็ขออยากทราบรายละเอียดว่าของห้างไหน หจก.ไหนนะคะ 
เพราะว่าไม่มีที่บอกว่าวางฎีกา  3  เดือน แล้วยังไม่เบิก ถ้าเป็นงานโครงสร้างก็จะมีระเบียบ
ของมันอยู่ แต่ถ้าช้าจริง ๆ ของเราที่ช้าก็คือเรื่องน้ำมัน อันนี้ยอมรับนะคะ เพราะว่าน้ำมัน    
ทุกกองต้องวางฎีกาเบิกจ่ายไม่ได้อยู่ที่คลัง ทุกกองต้องวางฎีกาเบิกจ่ายเอง ถ้าไม่มาพร้อมกัน
เราก็ต้องรอ แต่บางครั้งเรารอไม่ไหวเราก็จะสั่งจ่ายก่อน อันนี้คือเรื่องน้ำมัน เรื่องเบิกจ่ายปกติ
ไม่ค่อยช้านะคะ ถ้าวางปุ๊บเราเบิกให้เลย ฎีกานี้จะขึ้นไปหาผู้บริหารก่อนลงมา เสร็จเราก็     
สั่งจ่ายเช็ค ที่ช้านี่คือ ต้องขอโทษนะคะ เรื่องเฉพาะน้ำมันอย่างเดียว เรื่องโครงสร้างหรือว่า
อย่างอ่ืนนี้ไม่ช้านะคะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง  ขอโทษครับ ต่อเนื่องนิดนึง ที่ท่านผู้อำนวยการกองคลังบอกว่าไม่ช้าอย่างอ่ืน เดี๋ยวหลัง 
สมาชิกสภาเทศบาล ไมค์ครับ ผมไม่อยากพูดตรงนี้มันกระทบ หลังไมล์มีแน่นอนครับ  3  เดือน ยังไม่ได้เงินเลยมี 
 แต่มันติดขัดอยู่ที่ตรงไหนผมก็ไม่รู้ แต่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้ ไม่ได้ครับ ผมจะพูดหลังไมค์กับ 
 ท่านครับ คุยกันสองคนครับ ขอบคุณครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง มีอะไรก็ต้องไปสอบถาม เพราะผมคิดว่า 
ประธานสภาเทศบาล ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีข้อมูลให้กับท่าน อันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ถามเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารต้องมี 
 คำตอบให้เกิดความชัดเจน อันนี้ผมก็คงเชื่อว่าอย่างนั้น ท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
 ท่านมีอะไรผมเห็นท่านยกมือ ได้ครับ ขอเชิญครับ 
นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ  ขออนุญาตเอ่ยนาม 

ในส่วนของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประดิษฐ์  ใจตรง และท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ในส่วน
ของท่านประดิษฐ์  ใจตรง  เรื่องการบริหารจัดการในส่วนของการประชุม ในส่วนของแต่ละ
กองละฝ่ายก็ได้ถือปฏิบัติ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งไปแล้ว หากมีความผิดพลาด
ประการใดก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ในครั้งต่อไปก็คงจะถือปฏิบัติ ขออนุญาตชี้แจง
ในส่วนของท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ในส่วนของวันที่เรามีการจัดประชุมเสวนานะคะ ซึ่งในตัวนี้ขอ
อนุญาตนำเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของวิธีดำเนินการของเราที่เราตกลงกันไว้ ตอนนั้นเราก็จะมี
ในส่วนของการเสวนา และก็มีการแถลงข่าว ในส่วนของการเสวนากลุ่มเป้าหมายตอนแรก ๆ 
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คือ ที่เรากำหนดไว้ก็คือ 100 คน เราจะทำเป็นลักษณะเหมือนเวิร์คช็อปก็คืออยากให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ได้ไปร่วมกับทางชุมชน ร่วมกับทางผู้อำนวยการกอง ได้เสนอแนวคิดและ
ก็นำเสนอในส่วนของที่คณะกรรมการที่เราได้เชิญมาจากส่วนกลางในตัวนี้ ประกอบกับว่า
พอดีเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ได้เชิญในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นประธาน
ในพิธี ซึ่งเราก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงในส่วนของการจัดสถานที่ใหม่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยอะ
ขึ้น เราก็เลยต้องมีการจัดโต๊ะแบบใหม่ ซึ่งในการจัดโต๊ะในตัวนี้เราให้เกียรติท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกเขตอยู่แล้ว ในส่วนของโต๊ะหน้านี้เราก็จะเป็นในส่วนของทางท่านสมาชิกสภา
เทศบาลที่เราจัดไว้อย่างสวยงาม และท่านประธาน กรอ. และผู้หลักผู้ใหญ่จะอยู่ในส่วนของ
แถวหน้าทั้งหมด ไม่รู้ว่าการสื่อสารผิดพลาดประการใดที่ทำให้ท่านเข้าใจว่าทางสมาชิกสภา
เทศต้องไปนั่งแถวสองแถวสาม อันนี้หนูไม่ทราบข้อเท็จจริง จริง ๆ นะคะ แต่ในทางปฏิบัติเรา
ก็ได้แจ้ง เรามีการประชุมซักซ้อมกันแล้วว่าในส่วนของทางสมาชิกสภาเทศบาล เราให้เกียรติ 
ให้ท่านไปอยู่แถวหน้าอยู่แล้ว ในส่วนของที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามในเรื่องดอกไม้ 
ดอกไม้ที่กัดหน้าอกทำไมไม่ติดกัดให้ทุกคน ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็คือลักษณะเนื้อ
งานมันไม่เหมือนกัน อย่างเช่น เนื้องานในส่วนของงานลอยกระทงตัวนี้  เราก็จะติดให้ทุกท่าน
นะคะ สมาชิกสภาเทศบาล แต่อันนี้เป็นการเสวนาเราอยากให้มองออกว่าท่านที่จะมาร่วม
เสวนาในตัวกับเรากลุ่มเป้าหมายก็จะที่เราเชิญมาให้มีความแตกต่าง ท่านก็จะได้รู้ว่ามีใครบ้าง 
ในส่วนของท่านคณะผู้บริหาร ทุกท่านก็จะไปแถลงข่าว แต่ปรากฎว่าในวันนั้นระยะเวลาของ
เรามันไม่สามารถดำเนินการได้ที่มันจะขยับยึดเยื้อออกไปอีกมันก็เลยจำเป็นต้องไม่ได้แถลง
ข่าวในจุดนั้นก็เลยเป็นอาจจะท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็อาจจะบอกว่าทำไมไม่ได้ติด อันนี้คือ
ข้อเท็จจริง คือ เราอยากให้แบ่งออกว่าในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมเสวนาผู้หลัก
ผู้ใหญ่ เราก็เลยต้องติดในตัวนี้ เราก็จะดูในส่วนของเนื้องานแต่ละงาน ในส่วนของท่านนิวัฒน์ 
ที่พูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไม่ที่เราเปิดคริสต์มาส ซึ่งในตัวนี้คือลักษณะว่า
อย่างหมวกคริสต์มาสที่เราจัดให้ผู้บริหารตัวนี้เราไม่ได้เบิกจากงบประมาณ แต่อย่างหนูเป็น
เจ้าของโครงการ ท่านนิวัฒน์ก็พอจะทราบ เราก็เคยจัดครบรอบทุกครั้งอยู่แล้ว เราก็จะจัดหา
มาเพื่อว่าให้งานของเราเหมาะสมกับงานนะคะ ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่ละคนที่ใส่
มาทุกท่านก็จะเป็นการจัดหามาเองอย่างนี้ค่ะ อยากนำเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ทราบค่ะ ในส่วนของการจัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมต่อไปก็คงจะถือปฏิบัติตามที่
ท่านเสนอนะคะ ผิดพลาดประการใดทางหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลก็ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาส
นี้ ขอบคุณค่ะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านได้ชี้แจงท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ตามรายละเอียด เนื้องานแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน ผมจะไปในวาระอ่ืน ๆ ต่อนะครับ ซึ่งมันยัง 

มีเรื่องของท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกหลายท่าน ตรงนี้ผ่านนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ท่านประเสริฐ  เอราวัน เรื่องไม่หรือเรื่องเก่า
ครับท่าน ผมอยากเวียนก่อน ถ้าเรื่องใหม่ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น เราคุยกันแล้ว 
ท่านดูท่านอื่นก่อนได้ไหมครับ ถ้ามีท่านอื่นยกมือผมจะให้ท่านอื่น ไม่มีใครพูดแล้วใช่ไหมครับ 
ถ้าหมดท่านผมปิดเลย ถ้าท่านบอกไม่มีแล้ว ผมก็ต้องใช้กติกา ผมบอกกติกาแล้วก็ท่านจะยก
มือท่านก็ต้องดูท่านอื่น ถ้าท่านไม่ดูท่านอื่น ท่านยกมือท่านก็พูดอยู่คนเดียว เดี๋ยวผมก็โดน
ตำหนิอีก ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เรื่องลือ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ  กระผม นายบุญเหลือ  เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ท่านประธานสภา 



๔๖ 
 

เทศบาลครับ ผมก็ไม่มีเรื่องอื่นหรอกครับ ที่จะพูดก็เรื่องเก่า ๆ แต่มันจะปีใหม่แล้ว แต่เรื่อง
เก่าพูดกับคนเก่าผมไม่พูด ผมพูดกับคนใหม่ต่อไป คือ เรื่องถนนผมพูดมาหลายครั้งแล้วก็ไม่
เห็นทำให้ผมสักที ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ชุมชนบ้านไผ่
เกา่ ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา และชุมชนห้วยแคน แต่ห้วยแคนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแต่ก็ถนนเส้นนี้ล่ะ
สัญจรควบคู่กันมา แต่ไหนแต่ไรนะครับ พอดีเขามาสร้างทางคู่รถไฟมันก็ปิดไปบางส่วน      
แต่ก่อนสัญจรไปมาหากันมาวัดบ้าง มาโรงเรียนบ้างถนนเส้นนี้ เพราะว่ามันขาดความพัฒนา
มาตั้งนาน ฝนตกก็เข้าไม่ได้ไปไม่ได้ เวลาหน้าแล้งก็ช่วยให้ไปพัฒนาหน่อย ผมขอหินคลุก ก็
เง ียบว่าจะสร้างถนนให้ก็ไม่เห ็นจะให้ผมทำอย่างไร ไปพูดกับใคร  ผมจะพูดกับท่าน
นายกเทศมนตรี ส่วนรองนายกเทศมนตรี ผมไม่พูดหรอกครับ ไม่พูดด้วย และก็ขอให้ท่าน
ปลัดเทศบาลสนใจหน่อย ไปดูให้ผมหน่อยว่ามันจริงไหมที่ผมร้องเรียนไป ผมร้องเรียนเพื่อพ่ี
น้องประชาชนใคร ๆ ก็บอกว่าหลายปีหลายสมัยแล้วไม่เคยเห็นได้สักทีก็ช่วย ๆ หน่อย ผมเป็น
ตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ผมร้องเรียนมาปีใหม่เสร็จก็ไปทำให้หน่อยนะครับ ผมไม่จับเวลา
เท่านั้นเท่านี้ปีใหม่ช่วยพิจารณาหน่อย ถ้าหน้าฝนมาเวลาแขกตาย วันนี้ก็นำแขกไปนะครับ 
ฝนตกไปไม่ได้เลยเพราะว่าทางเส้นนี้มันไปมัสยิดของอิสลามก็ให้สนใจหน่อย ผมก็มีเรื่องที่จะ
แนะนำอย่างนี้ครับ ขอร้องให้ทำหน่อย เรื่องที่สอง การที่เราเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ไปทัศน
ศึกษากับพี่น้องประชาชนกับสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหลายไป สมาชิกสภาเทศบาลของเราเป็น
ที่เชิดหน้าชูตาที่เดินทางไปร่วม มีแต่คนหล่อ ๆ และก็ไปพักอยู่ที ่พัทยา ผมก็ขอขอบคุณ 
เพราะว่าตอนแรกมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งเสนอในความดีความงามก็เป็นอาม่าของ
ท่านรองปิงที่ให้ความยกย่องยินดีกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่เรา ที่ไปเยี่ยมเยือน ท่านก็ขอบคุณ
และแนะนำให้ดูแลหลานชายของท่านด้วยนี ้ก็เป็นผู ้หลักผู ้ใหญ่ที ่มั ่งคั ่งในจังหวัดชลบุรี           
ที่โรงแรมที่เราไปพักรับประทานอาหาร ผมก็ขอขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจ และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านก็ขอขอบคุณ แต่ให้ผมพูดในสภาขอบคุณท่านด้วย สมาชิกสภาเทศบาลของ
เรานี่มารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนนี้คือความดีเราเอามาพูดให้กันฟัง ความไม่ดีเราไม่ต้อง
พูดหรอก แต่ผมอยากแนะนำว่าการที่เราเดินทางไปทัศนศึกษาผมสังเกตดูว่าไม่รู้ว่ากลุ่มไหน
เป็นกลุ่มไหน ถ้าอยากให้สวยครั้งหน้าต่อไปให้จัดเป็นสีสันหน่อยเสื้อให้เป็นเสื้อสีเดียวกันมัน
จะมองดูแล้วไม่หลากสี เราถ่ายรูปไปก็เทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรามีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี ส่วนนี้พอถ่ายรูปออกมามันจะได้สวยนี้ถ่ายรูปออกมาไม่รู้ใครบางเราไปเรียกคนอยู่
พัทยามาถ่ายรูปมันก็ไม่ดีนะครับ ผมว่ามันไมเ่ป็นระเบียบเท่าไหร่ก็เสนอแนะนะครับ เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ของเรานี้ดีทุกอย่าง ทำได้ทุกเรื ่อง เรื่องไม่ดีไม่ต้องทำ เอาแต่เรื่องดี ๆ มาทำ    
พูดกันดี ๆ ก็รู้เรื่อง อันนี้ผมขอขอบคุณทางเทศบาลเราที่นำพ่ีน้องประชาชนไปทัศนศึกษาหรือ
ดูงาน บางคนก็ตอบรับมาว่าดี แต่ไม่ดีหน่อยความระเบียบยังไม่ร้อยเปอร์เช็นต์นะครับ ผมขอ
แนะนำด้วย ผมก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับ ปีหน้าค่อยพูดกันอีก ปีนี้มันผ่านไปก็ขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู ้บริหารทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จงมีความสุข 
ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนเทอญ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านธัชทร   อภิโชติดิลก  ครับ 
นายธัชทร  อภิโชติดิลก   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ  กระผม นายธัชทร  อภิโชติดิลก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 1  



๔๗ 
 

เพ่ือดีได้รับเอกสารชุดนี้นะครับ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน หน้า 2 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนสาธารณะ ถนนเจ้าเงาะ ชุมชนส่วนราชการ อันนี้เขียนผิดช่วยแก้ไขให้ด้วย พูดถึง
ถนนเจ้าเงาะชาวบ้านฝากถามมาเกี่ยวกับแท่นแบริเออร์ที่หายไป แล้วก็เรื ่องการป้องกัน    
เรื่องรถบรรทุกหนัก ผมเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ตีสามที่ผมดูจากกล้องวงจรปิด 20 นาทีต่อ 1 คัน และ
เป็นรถเทรลเลอร์ รถบรรทุกทรายทั้งนั ้นเลยวิ ่งในช่วงยามวิกาลเหมือนกลับบ้านผมอยู่       
ถนนมิตรภาพอย่างไงอย่างนั้นเลย แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคืนช่วงเช้านี้จะหายไป ส่วนแท่น
แบริเออร์นี้มีคนถามว่ามันก็บรรเทาการห้ามรถบรรทุกเข้ามาแต่ทำไมมันถึงหายไปหลังจากท่ี
โดนรถชน โดนรถเทรลเลอร์เหยียบไปแล้วก็วันนั้นผมจำได้ว่าผมเรียนท่านนายกเทศมนตรีว่า
มันป้องกันได้มันช่วยบรรเทาได้ แต่ทีนี้หลังจากวันนั้นปุ๊บก็แท่นแบริเออร์หายไปเลยครับ อันนี้
อย่างไรฝากตอบชาวบ้านด้วยครับ ส่วนในหน้าสองโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
งบประมาณ 5.9 ล้านบาท ตัวนี้เข้ามาอยู่ในรายงานผล แต่ผลยังไม่เห็น เลย ไม่ทราบว่า
งบประมาณตัวนี้ได้รับเข้ามาหรือยังจำนวน 5,988,000 บาท ตรงนี้พอดีมันมีชุมชนใน    
เขต 1 ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ทางชุมชนหลาย ๆ ชุมชน รองบประมาณตัวนี้อยู่ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็น
งบประมาณในเทศบัญญัติหรือเปล่า และศูนย์ไต ในส่วนของศูนย์ไตที ่ผมอ่านดูผลการ
ดำเนินการ คือ แค่ตั้งงบประมาณ แต่ไม่ทราบว่าติดขัดอะไร ซึ่ งงบประมาณตัวนี้มีจำนวนสูง
ถึง 8,000,000 บาท ซึ่งจริง ๆ แล้วมันของเราเริ่มงบประมาณปี ตอนนี้เราใช้ปีงบประมาณ 
2566 ไปแล้ว ศูนย์ไตยังไม่เกิดไม่ทราบว่าติดขัดหรือว่าอย่างไรนะครับ เพราะว่าประชาชน
และก็ส่วนตัวของผมเอาใจช่วยทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้ดำเนินการศูนย์ไต ตามที่ได้         
ของบประมาณไป 8,000,000 บาท แต่ตอนนี้ผมการดำเนินการ คือ ตั้งงบประมาณไม่มี
ความคืบหน้าใด ๆ ทั ้งสิ ้น แล้วงานในส่วนของงานโครงสร้างพื ้นฐาน 20 งาน เป็นเงิน 
12,115,100 บาท ตัวนี ้ยังเป็นงบประมาณปี 2565 อันนี ้เราจะเข้าปี 2566 แล้ว 
งบประมาณตัวนี ้ งานโครงสร้างพื ้นฐานยังค้างอยู ่ถ ึง 20 งาน สิ ้นปีนี ้ก็หยุด มกราคม 
กุมภาพันธ์ มีนาคม ก็มีแต่วันหยุด เมษายนก็หยุดจะเข้าปีงบประมาณปี 2566 จะทำ
งบประมาณปี 2567 งานปี 2565 ยังไม่ออกเลยไม่ทราบว่าเงินมันค้างท่อหรือว่าติดขัดอยู่
ตรงไหนงบประมาณปี 2565  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 3 เขต       
ซึ่งทางสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 18 ท่าน ได้ผ่านงบประมาณให้ไปหมดแล้ว ไม่ทราบว่าเหตุใด
ถึงยังล่าช้าอยู่ ในส่วนของชุมชนยิ่งยงอันนี้ฝากถามทางกองช่ างซึ่งเคยดำเนินการเกี่ยวกับ
ขยายผิวโดยการเอาแอสฟัลท์ติกไปเคลือบขยายผิว ตอนนี้ไม่มีการดำเนินการใด ๆ มาเลย
หลังจากที่ว่ากองช่างติดโควิดครั้งนั้นจนถึง ณ บัดนี้ ทุกท่านก็ยังถามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะทำ 
เพราะว่าผิวแอสฟัลท์ติกที่เคลือบเดิมระยะความกว้างมันแคบ ระยะความกว้างมันไม่ได้ 
เพียงแต่รถกระบะวิ่งสวนทางกันก็ต้องหลบ ทางเทศบาลก็เลยมีนโยบายที่ไปขยายผิว ซึ่งก็ทำ
ให้ถนนสวยงามข้ึนเหมือนกับถนนในซอยแก้วทรานี แต่ทีนี้ในส่วนของถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก
เส้นนี้ทำถึงโค้งตรงข้างหน้าร้านมินิมาร์ทแค่นั้น และหลังจากนั้นก็คือวันนั้นผมก็อยู่ปรากฎว่า
กองช่างแจ้งว่าผู้ปฏิบัติงานติดโควิดและหลังจากนั้นก็คือหายไปเลยครับ ชาวบ้านก็ถามอยู่เรา
พอจะมีงบประมาณทำให้มันแล้วเสร็จได้หรือไม่หรือจะปล่อยไว้อย่างนั้นหรืออย่างไรก็ช่วย
ตอบให้กับชาวบ้านชุมชนยิ่งยงทราบด้วยนะครับ เพราะว่าตรงนั้นเป็นถนนที่แคบและรถวิ่ง
สวนกันลำบาก อีกอย่างหนึ่งข้อสุดท้าย ผมตามกับท่านนายกเทศมนตรีมา ทำงานร่วมกันมา
จะเข้าสองปี แล้วเรื่องรถบดถนนที่ว่าซ่อม 200,000 บาท ยังไม่เห็นนะครับท่าน ผมก็อยาก
ให้ทางกองช่างเขาได้ใช้ เพราะว่าการซ่อมถนนแต่ละทีนี้ก็คือเอาน้ำยางมะตอยไปคลุกกับหิน
เสร็จแล้วก็ไปครับ รถวิ่งผ่านมันก็กะเชนออกเหมือนเดิมมันไม่เกาะถนน อย่างน้อย ๆ ถ้ามีรถ
บดถนนความมาตรฐานในการซ่อมแอสฟัลท์ติกน่าจะทำให้มีคุณภาพดีกว่านี้หรือไม่อย่างนั้นก็



๔๘ 
 

ควรจะจัดหาเครื่องตบเหมือนเดิม อันนี้ไม่มีเลยครับ เวลาซ่อมก็เทน้ำยางเอาหินคลุกแล้วก็ไป
เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องซ่อมอยู่บ่อย ๆ เป็นหลุม ผมมีข้ออภิปรายแค่นี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านธัชทร  อภิโชติดิลก  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านสมมาศ  สันคำ  ครับ 
นางสาวสมมาศ  สันคำ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านคะ่  ดิฉันนางสาวสมมาศ  สันคำ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ วันนี้มีเรื่อง 

ปรึกษาหารือค่ะ อันนี้ปรึกษาหารือพ่ีน้องฝากมา ซึ่งทางเทศบาลของเราก็มีโครงการขยายเขต
ประปาสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่อยู ่แล้ว ซึ ่งมีงบถึง 200,000 บาท ทีนี้
ประชาชนที่เขาฝากเข้ามาถามก็คือขออนุญาตเอ่ยนาม เพราะว่าเขาอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 
นางสาวยลดา ดงอนนท์ ขอขยายเขตน้ำประปา เขาอยู่บ้านเลขที่ 70/8 และ 70/9 ซึ่งเป็น
บ้านทรงไทยพิกัดก็คือหลังเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา กลางทุ่ง อันนี้คือดิฉันไม่เห็นเอกสาร
จากเขา แต่เขาบอกว่าเขาเขียนคำร้องมาปี 2564 หนึ่งครั้ง ปี 2565 หนึ่งครั้ง แต่ทางเรา
ไม่ได้มีการติดต่อกลับ เขาว่ามานะคะ แล้วทีนี้ก็เลยจะฝากถามว่าจะทำอย่างไร เพราะว่าเขา
ไปติดต่อทางประปา ประปาก็รอบอกว่าขอให้มีหนังสือจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่เราคะ ทีนี้มัน
จะสิ้นปีแล้วเราก็จะเริ่มต้นใหม่ก็คือปี 2566 นี้นะคะ อยากจะเรียนปรึกษาว่าจะต้องทำ
อย่างไรบ้างเอกสารจะต้องส่งมาแบบไหนก็เลยอยากขอคำแนะนำไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเดือดร้อน เขาต้องใช้งบประมาณส่วนตัวของเขานี้ต่อแท้งค์น้ำ ถ้าอย่างไรก็
ออกไปดูก็ได้หลังเทศบาลเราเดินไปก็ได้มันไม่ไกลก็เลยฝากเรียนถามนะคะ ซึ่งอันนี้ไม่ทราบว่า
เอกสารสูญหายแล้วหรือว่าไปตกค้างอยู่ตรงไหนหรือถ้าจะให้ทำเอกสารมายื่นใหม่เขาก็พร้อม 
เขาฝากบอกว่าหวังว่าปี 2566 เขาคงจะได้ใช้น้ำประปาคะ ขอบพระคุณค่ะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านสมมาศ  สันคำ ครับ  ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ  แล้วเดี๋ยว 
ประธานสภาเทศบาล จะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบครับ 
นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ  กระผม นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล  อยากจะฝากไปถึง 

ผู้บริหาร อันนี้คือเรื่องเก่าที่ผมเคยพูดครั้งที่แล้วที่คลองชลประทาน  ตอนนี้ดินก็แห้งแล้วก็
อยากจะทวงถามท่านผู้บริหารเกี่ยวกับคลองน้ำที่โดนน้ำเซาะตลิ่งก็ให้ไปทำให้ด้วย แล้วอีก
เรื่องหนึ่งที่ซอยนนท์คาราโอเกะผมเคยเอาเข้างบประมาณไว้ แต่ปี 2566 นี้เห็นหายไปก็
อยากจะให้เอาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแผน แล้วถ้าเกิดมีเงินเหลือก็อยากจะให้เพ่ิมงบประมาณของ
เขต 2 เพราะตามข้อตกลงเขต 2 ได้น้อยกว่าเพ่ือนบอกว่าถ้าเงินเหลือปีนี้ก็จะหาโครงการเข้า
ให้เขต 2 ชดเชยก็อยากจะทวงถาม แล้วอีกอย่างหนึ่งที่หมู่หนึ่งพัฒนาที่เขาบริจาคที่ตอนนี้ก็
ยังติดขัดเรื่องค่ารังวัดที่ดินกับพนักงาน มีเจ้าหนึ่งเขายอมออก อีกสามเจ้าเขาบอกว่าเขาให้ที่
แล้ว ส่วนเงินนี้อยากให้ทางผมไปหามาให้ แต่ตอนนี้ก็อยากปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารว่า
เราจะมีส่วนไหนเพ่ือจะช่วยเหลือกับประชาชนที่เขาจะมอบบริจาคที่ให้เรานะครับ ผมดูแล้วก็
ประมาณ 13,000 บาท ผมไปถามที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้ว ส่วน 12,000 บาท อีก
เจ้าหนึ่งเขายอมออกเองก็อีกประมาณหมื่นกว่าบาท ประมาณหมื่นสามที่ว่าเขาอยากให้ผมหา
เงินจำนวนนี้เป็นค่ารังวัดก็ปรึกษาท่านประธานสภาเทศบาลไปสู่คณะผู้บริหารครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน จะให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้ออภิปรายของ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 



๔๙ 
 

นายประเสริฐ  เอราวัน  ขออนุญาตครับ ผมถามสองประเด็นแล้วตอบทีเดียวเลยครับ ดีไหมครับ จะได้จบ ๆ ไป 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ไม่ทราบว่าสองวันนี้ทางเทศบาลของเรานี้ได้ 

รับข่าวไหม ทรัพย์สินของเราเสียหายได้รับข่าวไหมครับ ถ้าได้รับข่าวก็รีบไปดำเนินการผมดู
แล้วนี้เสียเงินไปอีกหลายหมื่นถ้าไม่ไปดำเนินการเครื่องสูบน้ำอยู่ใต้รางรถไฟถูกรถชนพัง
เสียหายไม่ใช่น้อย ๆ ตรงนี้หมดฝนแล้วน่าจะเก็บเวลามีฝนแล้วถึงเอาไปติดตั้งปล่อยไว้แบบนั้น
เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอีกเดี๋ยวเทศบาลก็จะต้องเสียเงินอีก เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะบอกทาง
เทศบาลให้ไปดำเนินการ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับ ท่านนายกเทศมนตรีตอบให้จบทีเดียวเลยครับ 
เครื่องออกกำลังกายท่านบอกว่าจะให้ช่างไปซ่อมบำรุงรักษา แล้วจะจัดซื้อใหม่ทั้งหมด 4 ชุด 
มาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ดำเนินการ เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ท่านตอบ
ความสงสัยให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบว่าท่านได้ตอบแบบนี้แล้ว เที่ยวที่แล้วท่านก็บอก
แบบนี้ เที่ยวนี้ท่านก็บอกแบบนี้อีก แล้วเมื่อไหร่ท่านจะดำเนินการก็ช่วยตอบให้เพื่อนสมาชิก
สภาเทศบาลได้รับทราบหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน  ฝากท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ท่านตอบเลยครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พี่บุญเหลือ ถนนข้างศูนย์วิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็ระยะทางประมาณ 
800 เมตรนี ้ก็มีการประชุมคุยกับท่านผอ.อิทธิพล  กรณีถ้าเราไปปูหินคลุกทั ้งหมด          
800 เมตร มันก็งบประมาณมันก็สูง เราจะหาวิธีการใดมีหินที่ไหน โดยเฉพาะกากยางนี้     
จริง ๆ นี้ถ้าอนุมัติมานี้มันเสร็จไปนานแล้วผมก็ไม่ทราบว่ามันอิงเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างอ่ืน
ไหม แต่เทศบาลตำบลในเมืองเขาสามารถเอากากยางไปปูถนนออกตามทุ่งนาได้มันมากกว่า 
800 เมตร อันนี้ผมก็อยากฝากให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาหน่อย ถ้าเขาอนุมัติของพี่เหลือนี้
เสร็จไปนานแล้ว คราวนี้มาแทงกั๊กกันอยู่นั้นนะครับ จริง ๆ ผมก็เห็นใจกับท่านสมาชิกสภา
เทศบาล พี่บุญเหลือ เพราะว่าชุมชนเขาก็ถาม ผมไปเขาก็ถามเป็นไปได้ไหมเราทยอยค่อย ๆ 
เทเข้าไปมันคงไม่จบในทีเดียว  800 เมตร ผมว่ามันก็พอเป็นไปได้ แต่ถ้ากากยางนี้พูดตรง ๆ 
ว่าใครมีความสามารถชอบคอกับผอ.แขวงการทาง ถ้าสามารถโอเคว่าอนุมัติให้ได้ผมว่าจบเลย
ในส่วนตรงนี้ ในส่วนเรื่องดูงานก็เป็นแต่เรื ่องดี ๆ ก็ขอบคุณทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทั้งหมด ในส่วนเรื่องของท่านธัชทรเกี่ยวกับเรื่องถนนเจ้าเงาะก็มีประเด็นที่แท่งแบริเออร์โดน
ชนแตกไป 2 - 3 ครั้ง ทีแรกผมให้เอาเข้ามานึกว่าไปอ๊อกพลาสติกได้เชื่อมได้เหมือนที่เขา
เชื่อมรถ ปรากฏมันไม่ได้ ตอนนี้ทางเทศบาลเรากำลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็มีสมาชิกสภา
เทศบาลเขตโดยตรง แล้วเดี ๋ยวผมจะทำเรื ่องหารือพวกท่านอีกรอบหนึ ่งมันเป็นเร ื ่อง
ละเอียดอ่อนก็ยอมรับถ้าผมมีบ้านอยู่ตรงนั้นก็หนวกหู เพราะว่ากรณีมิตรภาพรถวิ่งผ่านแค่มี
หลุมกระแทรกตึ้ง ๆ นี้สะดุ้งตื ่นกัน อันนี้ก็เห็นใจกับทางสมาชิกสภาเทศบาล ท่านธัชทร      
นะครับ  เรื ่องต่อไป เรื ่องงานเศรษฐกิจฐานราก 5,000,000 กว่าบาท ตอนนี้ทางผู ้ว่า
ราชการจังหวัด จริง ๆ เราได้ผู้รับจ้างแล้ว เพียงแค่ว่าลงบันทึกเซ็นสัญญา ถามว่าเงินมีไหม    
มี แต่ห้วงเวลามันขยับกันนิดนึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกเดี ๋ยวข้อหารือทาง ครม.       
นิดเดียว ผมบอกมันจะตกไหมครับ ท่านก็บอกว่าห้วงเวลาเรามันได้ เราได้ผู้รับจ้างก่อนสิ้น
เดือนพฤศจิกายน แต่เรื่องการเซ็นสัญญามันเลยมาจังหวะนิดเดียวตรงนี้ทางท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ทำเรื่องไปถึงมหาดไทย ถ้า ครม.ตอบรับมาก็ดำเนินการได้เลยในส่วนตรงนี้  ในส่วน



๕๐ 
 

เรื่องศูนย์ไต เรื่องกฎหมายมหาดไทยเราถืออย่างหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขฯ ถืออีกอย่างหนึ่ง 
ตอนนี้เราอยากทำให้มันถูกต้องเราก็ประสานตั้งแต่ชุดที่แล้วจนถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่านไกรสรชุดใหม่ วันนั้นก็ได้ไปปรึกษาหารือ เพราะว่าท่านท้องถิ่นจังหวัดโยนเรื่องกั๊กเอาไว้ก็
เลยไปหารือท่านมีโชค ท่านท้องถิ่นจังหวัดคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากชัยภูมิ ตอนนี้ท่านได้แนะนำ
กับทางเทศบาลของเรา ต้องแก้ไขแบบไหน มีอะไรบ้าง และอีกส่วนหนึ่งสาธารณสุขฯ ก็รอ
หนังสือตอบรับจาก สสจ. มา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื ่องละเอียดอ่อนมาก อันนี้ยอมรับจริง ๆ 
เพราะเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งหลายเทศบาลกำลังล้อจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทำ ๆ ได้แต่มันผิด ผิด
ขึ้นมาเราก็โดนมีปัญหากันก็แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ เพราะว่าทางสมาชิกสภา
เทศบาลนี้อุตส่าห์ผ่านงบประมาณมาให้ถึง 8,000,000 บาท จริง ๆ พวกผมอยากทำอะไร
ให้จบ ๆ ไปเลย ติดตรงนี้นะครับ ระเบียบท้องถิ่นกับสาธารณสุขฯ มันยึดคนละตัวกัน คราวนี้
เราอยากทำให้มันถูกต้องและให้สบายใจ ใครมาต่อไปก็ไม่มีปัญหา ในส่วนนี้ก็อยากชี้แจง
ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ เรื่องเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่ เมื่อสักครู่นี้ผู้อำนวยการกอง
ช่างได้เอารายละเอียดมาให้ผมดู ปี 2565 ได้เบิกจ่ายไปแล้ว  4  โครงการ  อนุมัติราคากลาง
แล้วไป  3 โครงการ  แล้วอยู่ระหว่างการทำโครงการอีก  3  โครงการ  แล้วก็อยู่ตรงนี้ 
เพราะว่าผมก็บอกทางท่านปลัดเทศบาลไปเราต้องรีบแล้วนะ ตอนนั้นคือติดค้างท่อ เราก็พูด
ไปว่าเงินยังไม่เข้า ตอนนี้มันเข้ามาแล้วเราต้องรีบดำเนินการ อันนี้ผมตอบแทนกองช่างเลยก็
ได้ว่าการทำราคากลางเดี๋ยวนี้ เจ้าหน้าที่เรามีแค่ 2 คน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงอิเล็กทรอนิกส์
หมด เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเลยบอกให้กองช่างทุกคนเลยไปร่วมอบรมแม้กระทั่งผู้อำนวยการ
กองในส่วนนี้ เพราะว่าจริง ๆ เรามี 4 ท่าน ตอนนี้เราเหลือ 2 ท่าน งานก็เข้ามาตลอด ตรงนี้
ผมก็บอกทางผู้อำนวยการกองไป แล้วก็บอกทางท่านปลัดเทศบาลไปอย่างไรช่วยดู ช่วยรีบเร่ง 
อย่างไรปีใหม่ให้มันออกได้มากที่สุด เพราะว่าชาวบ้านนี้เขาเรียกร้องมา เขาก็ถามมาทาง
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลก็ตอบไม่ได้ว่ามันติดเพราะอะไร ไม่มีเงินหรือมันมี
อย่างอื่นก็ชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ในส่วนซอยยิ่งยงไหล่ทางตอนนี้กำลัง
ทำเรื่องขออนุมัติในการซื้อวัสดุ แล้วรถบดนี้ก็คาดว่าหลังปีใหม่กลางเดือนน่าจะจบ เพราะว่า
ผมดูแล้วตั้งแต่แรกแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ ผมดูแล้วรถมันยังใช้ได้ แต่พอรื้อออกมาอะไหล่มัน
เสียเยอะมากเลย ช่างก็ต้องไปหาอะไหล่ เพราะมันเป็นรถรุ่นเก่าจริง ๆ ก็เห็นใจทางช่างอยู่ที่
ผมได้คุยกับเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เพราะว่าก็ตอบรับปากผมกลางเดือนจบ เพราะว่าเราได้รับ
รถเทรลเลอร์หัวลากจาก ปภ.มาก็จะเอาช่างนี้ละไปดู บางทีบางท่านไม่เข้าใจให้มาแล้วทำไม
ไม่ไปเอา เอาต้องเอาช่างไปดู เพราะรถเขาจอดนานปัญหาลมมีไหม อะไรทุกอย่างต้องไปให้
ช่างเขาดำเนินการไปดูจนติดเครื่องได้อะไรได้ถึงขับกลับมา เพราะว่าอย่างท่านสมาชิกสภา
เทศบาลพี่บุญเหลือเข้าใจอยู่ เพราะว่าการที่เราไปรับรถเก่า รถที่มีอายุเลย 20 ปี แต่ที่ผมได้
คุยกับพนักงานขับรถเขาบอกท่านก็เอามาเช็คระบบแค่นั้นเองอย่างอื่นก็พอใช้ได้อยู่ เพราะ
งวดที่แล้วที่น้ำท่วมบ้านไผ่ที่เราทำเรื่องไป ปภ.แล้วเราก็ได้รถแม็คโครแขนยาวมากับรถหัวลาก
เทรลเลอร์ใหม่เอี่ยมเลยวอลโว่พอดีคนขับคนนี้เป็นคนขับคันเก่าก็ได้มีการพูดคุย แกก็บอกอยู่
จุดไหนที่จะเสียไม่เสีย แต่ภาพรวมเสียไม่มากก็แจ้งให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ 
ส่วนเรื่องของท่านสมมาศ เรื่องขยายประปานี้เราตั้งไว้ 200,000 บาท ก็จริง แต่เราควบคุม 
ครอบคลุมไป 3 เขต บ้านหลังนี้ประเมินออกมาแล้ว 200,000 กว่าบาท ประเด็นมันแค่ตรง
นี ้ ถ้าเป็นแบบชาวบ้านธรรมดา 20,000 – 30,000 บาท ตรงนี ้จบไปนานแล้ว กรณี 
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200,000 กว่าบาทนี้ งบเรามีแค่ 200,000 บาท อันนี้ให้ท่านคิดไม่ใช่ว่าทางข้าราชการ 
ทางกองช่างนี้เขาไม่อยากไปทำ เช็คตรวจสอบให้ประปามาตีราคาประเมินแล้ว 200,000 
กว่าบาท เกินงบ แล้วเดี๋ยวคงหารือกับพวกท่านอีกทีนึง เราต้องกระจายก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ ๆ 
ท่านไปสร้างอยู่กลางเนิน แล้วพอบอกบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเทศบาลดำเนินการขยาย
เขตได้ ได้ครับ แต่ถ้าเรามีเงินตั้งเป็นล้านบาทอีกเรื่องหนึ่ง  คราวนี้เรามีเงินอยู่ 200,000 
บาท มันเกินเพดานอันนี้ท่านนิวัฒน์พอเข้าใจนะครับ ในส่วนนี้ก็แจ้งให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
ได้ทราบ ส่วนเรื่องเฮียนันท์ เรื่องเกี่ยวกับคลองชลประทานตรงนี้รับทราบครับ เพราะว่าเป็น
งานใหญ่ ซึ่งตรงนี้เซาะก็คุยกันอยู่แผนงาน เพราะว่ากองช่างนี้ งานเยอะจริง ๆ ก็ต้องหาวิธี
ท่านผู้อำนวยการกองช่าง โดยเฉพาะคลองชลประทานที่ว่าน้ำกิน เราหาวันหนึ่งเราไปสำรวจ
เสร็จปั๊บเราจัดทำเลยสัก 3 วัน ให้มันจบ ๆ แล้วไปปรับเก็บงานค่อยตามไปอีกทีหนึ่ ง เพราะ
กองหินนี้เราไม่ได้ซื้ออยู่แล้ว อยู่ข้างบ้านผมตรงนั้นแหละกองหินสามารถขนได้ แต่ต้องให้นาย
เอี่ยมอย่าไปขุดเยอะเดี๋ยวรถขุดหน้าขุดหลังเราจะพังอีก เพราะว่ามันเป็นการงัดเอาคอนกรีต
ไม่ได้ขุดดินมันกินกำลังครับ  เฮียนันท์ก็ตรงนี้ แล้วเดี๋ยวก็จะไป ถนนแถวนนท์คาราโอเกะตรง
นี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ดูว่ามันหายไปใช่ไหมครับ เพราะว่าตรงนี้คนที่อยู่ถนนตรงนี้ก็บ่น 
ๆ ให้ผมฟังอยู่ อยู่หน้าห้องผมเองแกก็บ่น ๆ อยู่ พอดีว่าท่านจิรนันท์ได้พูด แล้วเดี๋ยวเราจะไป
ดูกัน เพราะว่าถนนมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่ โดยเฉพาะหมู่หนึ่งนี้เรื่องค่าระวางไม่ทราบตอนนี้
ระเบียบของเทศบาลเรา เราสามารถในส่วนตรงนี้ได้ไหมท่านปลัดเทศบาล อันนี้เดี๋ยวหารือนะ
ครับ เกี่ยวกับเรื่องค่ารังวัด ไม่ได้เข้าใจแล้ว เดี๋ยวให้เฮียนันท์ตั้งองค์กฐินผ้าป่าแล้วกันช่วยกัน
สมทบเงินเดือนออกนะครับ ในส่วนตรงนี้ ในส่วนของรายละเอียดของท่านประเสริฐ เอราวัน 
เรื่องท่อน้ำรู้แต่วันเขาแล้ว ตอนนี้ให้ทางเทศกิจเราประสานกับทาง สภ.บ้านไผ่ได้เปิดดูกล้อง
ว่าเป็นรถหมายเลขอะไรตรงนี้ก็กำลังดำเนินการ เพราะว่ามันเป็นจังหวะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็
ฝากเทศกิจที่เกี่ยวข้องนะครับ ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูฝนแล้วเก็บเลยก็ได้ ขอขอบคุณทางท่านสมาชิก
สภาเทศบาลที่เป็นห่วงเป็นใยช่วยกันดูงานมันถึงสำเร็จลำพังเฉพาะตัวผมเองหรือฝ่ายประจำ
มันก็เห็นไม่หมดทั่วถึง 39 ชุมชน ฝากนะครับ ใครสนิทกับทางแขวงการทาง ผมเห็นกองเท่า
ภูเขาเลย ทีแรกฟังมาว่าตำบลในเมืองได้ เราก็หูผึ่งเราก็จะไปขอบ้างพอไปขอปั๊บบอกหมดทั้ง 
ๆ ที่มีอยู่ที่กอง อย่างหนองแคนนี้ผมได้นำเสนอเจ้าของโรงแรมไปบอกนี้ลูกบ้านผมเทียวรอบ
ไปรอบมาเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมเห็นกองดินอยู่ข้าง ๆ ผมบอกผมจะไปดำเนินการให้แกบอกไม่
ต้องแล้วครับ เดี๋ยวผมจะปรับภูมิทัศน์ผมจะทำให้ก็จนมาเป็นปีเหมือนกัน อันนี้ต้องแจ้งให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาลของเขต 2 ที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ไปทำ จริง ๆ ผมว่าผมจะผ่าหมาก
เลย ผมไม่สนใจ แล้วไปขุดและไปเกรดปรับ ดูใครจะมาร้องมาฟ้องผมก็ค่อยมาว่ากัน เพราะว่า
เขารับปากว่าเขาจะมาปรับภูมิทัศน์ทำสวนหย่อมทำอะไรซะสวยเลย และก็เป็นหลุมเป็นบ่อ
อยู่อย่างนั้นชาวบ้านก็เทียวไปเทียวมาถามว่าผิดกฎหมายไหม ผิด แต่ว่าเดี๋ยวผมก็มีวิธีการให้
ชาวบ้านเขาลงลายเซ็นมา เป็นหลังพิงให้ผมหน่อยแล้วผมก็จะดำเนินการก็แจ้งให้กับสมาชิก
สภาเทศบาลได้ทราบ เรื่องปัจจุบันนะครับ ในส่วนนี้ก็ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน
นะครับ ขอเชิญครับ ท่านธัชทร อภิโชติดิลก ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  เดี๋ยวครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ถ้ามีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนหรือตอบไม่หมด 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทีอ่ภิปรายเอาไว้ ท่านก็ทวนอีกที ท่านนายกเทศมนตรีจะได้ตอบ 
 ท่านให้ชัดเจนขึ้นก็เห็นท่านธัชทรจะยกมืออีกรอบ ขอเชิญครับ 
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นายธัชทร  อภิโชติดิลก   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  อีกนิดนึงพอดเีห็นท่านพูดเรื่องยางมะตอย พอดีผมได้ทำ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หนังสือขอยางมะตอยสำเร็จนะครับ ไปที่ อบจ.ขอนแก่น แล้วก็ได้รับมอบและส่งมอบมายัง 
  ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้อยากทราบว่าจะนำจ่ายให้แต่ละ 
  ชุมชนหรือว่าจะให้กองช่างนำไปซ่อมแซมเป็นจุด มีข้อสงสัยที่จะเรียนถามเพียงแค่นี้ครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านธัชทร อภิโชติดิลก ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบในส่วนนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณท่าน สจ.แม่ไก่ โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาเทศบาลของเราที่ได้ 
นายกเทศมนตรี ประสานงาน เราทำเรื่องไป 400 กระสอบ ปรากฏ อบจ.ให้มา 200 กระสอบ ในส่วนนี้ก็ 

ขอบคุณทางท่าน สจ.แม่ไก่ ในส่วนแผนการทำงานนี้เราก็เพ่ิงได้รับมา เพราะว่าคงไปมอบเป็น
เขตผมว่ามันไม่ใช่ ผมว่าความเดือดร้อนดีกว่า ว่าชุมชนตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็จะไป
ดำเนินงานในส่วนตรงนี้ค่อยทำค่อย ๆ ไป เพราะว่าเพิ่งรับมอบเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็
หยุดเสาร์อาทิตย์ เพราะตรงนี้ก็มีการพูดคุยกับทางผู้อำนวยการกองช่างอยู่ ในส่วนตรงนี้ทำ
บันทึกด้วย เอาไปทำที่ไหนกี่กระสอบ เดี๋ยวยางมะตอยมันล่องหนอีกก็ฝากทางผู้อำนวยการ
กองช่างทำบันทึกเลยเอาไปเส้นไหนกี่กระสอบ เส้นไหนกี่กระสอบเผื่อสมาชิกสภาเทศบาลเขา
สอบถาม เพราะว่าในส่วนของซอยยิ่งยงนี้มันเป็นยางคนละประเภทตรงนั้นเราจะต้องใช้ยาง
มิกซ์มาก็อดใจรออีกนิดนึงบอกพ่ีน้องซอยยิ่งยงหนองลุมพุก ถ้ารถบดเรามาพร้อมเมื่อไหร่แล้ว
เราก็จะเริ่มทำงานแล้วก็จะแจ้งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  ขอเชิญท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์   ใจตรง  ครับ 
ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์ ใจตรง สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเขต ๑ ผมก็นั่งคิดอยู่นานว่าจะพูดหรือไม่พูด เพราะมันเป็นเรื่องสะท้อนจากไม่ใช่ 

เรื่องข้างนอกเป็นเรื่องจากข้างในเป็นการภายในของพวกเรา  พูดไปก็คงมีคนไม่เข้าใจผม แต่
ด้วยหน้าที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลชาวบ้านร้องมา ผมก็ต้องพูดข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
อยู่ที่นี้ร้องมาหาผม ผมก็ต้องพูดให้เหมือนกัน คือ ไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายคือการเอาเปรียบ
กันในหน่วยงาน เอาเปรียบยังไงครับ เอาเปรียบเวลาที่ผ่านมาถูกร้องหนาหูมาก คนที่ทำงานก็
ทำอยู่นั้นแหล่ะ คนที่จ้องจะจอบหลอยก็จอบหลอยเหมือนเดิมบ่ายมาหายอ้างว่าไปรับลูกบ้าง 
ไปนั้นไปนี้บ้าง แต่ถ้าเป็นการไปประชุมหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานไปดูงานข้างนอกมันก็
เข้าใจได้ แต่มันบ่อยบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองไปแล้ว แล้วก็แล้วเลย ไปรับลูกบ่ายสามก็ไม่
กลับมาเลย คือปัญหาตรงนี้เป็นมานาน อยากจะฝากทางคณะผู้บริหาร บ่ายสองครึ่งให้ท่าน
เดินดูหน่อยแต่ละกองหรือฝากผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ดูลูกน้องท่านด้วย บางทีท่านอาจจะไม่
กล้าฟ้อง แต่ลูกน้องที่อึดอัดอยู่ในกองท่านนั่นแหล่ะบอกผม ผู้กองพูดให้หน่อยในสภาอย่างนี้
มันอย่างนั ้นอย่างนี ้ คือ จริง ๆ ผมก็ไม่อยากพูดหรอก เพราะว่ามันเป็นการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ คือมีผู้อำนวยการกองควบคุมอยู่แล้ว บางทีเขาไปตอนไหนล่ะ ตอนผู้อำนวยการ
กองไปงานราชการ ไปประชุมหรือไปประชุมจังหวัด ส่งงานอะไรต่าง ๆ ท่านก็ไป ท่านก็ฝาก
คนนั้นคนนี้ไว้ คือ เรื่องนี้ผมพอทราบอยู่แต่ก็จำเป็นต้องพูด เพราะท่านฝากมาเจ้าหน้าที่อยู่ใน
กองแต่ละกองฝากเรื่องนี้มามันจะได้ไม่เอาเปรียบเสียเปรียบกันก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรี 
ฝากท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ช่วยกำชับดูแลเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 



๕๓ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์ ใจตรง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระ 
ประธานสภาเทศบาล อ่ืน ๆ อีกหรือไม ่ ขอเชิญท่านไสว  มัชฌิมา ครับ 
นายไสว  มัชฌิมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ  กระผมมีแค่เรื่องเดียว คือ อยากฝากไปถึงคณะผู้บริหารว่าให้ไปดูแลเรื่อง 

เครื่องออกกำลังกายอยู่ที ่ชุมชนบ้านข่าพัฒนาจุดที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกิ้ง และอยู่ตรงที่     
สระสวรรค์ ตอนนี้รู้สึกว่ามันชำรุดเยอะอย่างไรก็ฝากคณะผู้บริหารได้ส่งช่างเข้าไปดูแลครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านไสว  มัชฌิมา  ขอเชิญท่านเกษม  ชวฤทธิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเกษม  ชวฤทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ กระผม นายเกษม  ชวฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ นานแล้วไม่ได้พูด 

ขอพูดสักทีนึง ไม่มากหรอกครับ มี  2 เรื่อง เรื่องแรก คือ เรื่อง ขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำห้องสุขาหลังขอประชุมประชาเมืองไผ่ ประตูห้องน้ำห้องสุขามันใช้การไม่ได้ ปิดไม่ได้
เวลาจะเข้าห้องน้ำนี้ไม่มีใครกล้าเข้าทั้งสองฝั่งเลยทั้งหญิงและชาย อันนี้ผมก็ได้รับ ผมถาม
แม่บ้านที่ทำความสะอาดอยู่ เขาเรียกผมว่าพ่อช่วยพูดให้หน่อย เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ฝากไปดูให้หน่อย คนมาเข้าห้องน้ำก็ไม่กล้าเข้า เพราะว่าประตูห้องน้ำมันปิดไม่ได้มัน
เป็นอย่างนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่ง หน้านี้ก็เป็นหน้าแล้งน้ำไม่มากจึงอยากจะให้ทางฝ่ายผู้บริหาร
คอยดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกคูคลอง ลำห้วยจิก ลำห้วยทรายในส่วนที่มันตื้นเขิน
จัดเก็บขยะมูลฝอยต่าง ๆ ต้นไม้เศษไม้ออกจากลำห้วย เพราะว่าอีกไม่นานมันก็จะเข้าหน้าฝน
แล้วก็ป้องกันการอุดตัน และการกีดขวางทางระบายน้ำในลำห้วยทั้งสองแห่งนี้ เพราะว่า
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเราสำรวจ เดินสำรวจเลยสองลำห้วยนี้ ห้วยทรายกับห้วยจิก
นี้ว่ามันมีจุดไหนบ้างที่จะต้องขุดลอกออกหรือตัดต้นไม้เศษไม้ต่าง ๆ มันมีอยู่เต็มเลยเดี๋ยวนี้ 
เพราะว่าหลังจากหน้าฝนที่ผ่านมาแล้ว ในส่วนตัวผมแล้วช่วงระยะนี้ขอนิดนึงร่างกายก็ไม่ค่อย
แข็งแรงเท่าไหร่ ในโอกาสนี้สิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมก็ไม่มีอะไรมากขออวยพรให้ท่านคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้อำนวยการกองฝ่ายทุก ๆ ท่านจงมีความสุข ความ
เจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านเกษม  ชวฤทธิ์  ท่านไม่ได้พูดนาน วันนี้ท่านก็ให้พรกับทุกท่าน ท่านเป็น 
ประธานสภาเทศบาล ผู้อาวุโสถือว่าอาวุโสน่าจะเกือบจะท่ีสุดแล้ว เพราะมีท่านประสิทธิ์  สันคำ ที่ผมทราบรู้สึกจะ 

77 ปี หรือ 78 ปี ใช่ไหมครับท่าน 78 ปี นั้นล่ะครับท่าน แต่ท่านแข็งแรงนะครับ ดูหน้าตา
ท่านไม่เหมือนเลย ผมใช้คำว่าไม่เหมือนคนอายุ 78 ปีเลย ท่านยังดูเหมือน 60 กว่าปีด้วยซ้ำ
ไปก็ขอบคุณครับ ท่านคุณพ่อเกษม  ชวฤทธิ์ ท่านก็แข็งแรงดีมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายในวาระอีกไหมครับ ผมจะได้ให้ท่านนายกเทศมนตรีตอบลวดเดียวเลย มีอีกไหมครับ 
ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีตอบข้ออภิปรายของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของ 



๕๔ 
 

 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านไสว  มัชฌิมา ก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ก็ยอมรับอยู่ว่ าเรื่องเครื่อง
ออกกำลังกาย ภารกิจของกองช่างนี้ผมว่าเรื่องตะแกรงน่าจะจบไปแล้ว เพราะเมื่อสองสาม
เดือนที ่ผ ่านมาทางงานช่างเรานี ้ทำตะแกรงซ่อมตะแกรงหล่อฝาท่อ ตรงนี ้ก็ฝากทาง
ผู้อำนวยการกองช่างช่วยรบกวนไปดู แล้วช่วยกรุณาจัดทำเลย ในส่วนของที่พี่เกษมที่พูดถงึนี้ 
คือ ข้างหลังห้องน้ำทั้งชายและหญิงตั้งแต่ตอนครัวพักคอยแล้ว แฟนผมก็ด่าผมอยู่ว่าห้องน้ำ
ลูกบิดบิดไม่ได้อะไรพวกนี้ชำรุดเยอะตรงนี้ก็อยากให้ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องให้ไปจัดทำให้เรียบร้อย 
เพราะว่าเป็นหน้าเป็นตา อย่างเช่น เมื่อคืนมีงานจัดงานแต่งงาน มีแขกมาจากหลายอำเภอ
และมีถึงปลัดเทศบาลหลายเทศบาล และก็เป็นถึงผู้พิพากษาศาลเด็กและเยาวชนมาจาก
หนองคายด้วยก็เป็นหน้าเป็นตา ถ้าตรงนั้นห้องเราดูสวย ห้องประชุมเราดูสวยสถานที่โอ่โถง
แต่พอแขกเข้าห้องน้ำแกก็ไม่พูดอะไรก็มีเสียงสะท้อนมาก็ฝากทางผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยรบกวน
จัดทำให้มันแล้วเสร็จ ปีใหม่ให้มันเห็นอะไรใหม่ ๆ ไฟไม่สว่าง ไฟขาดให้เปิดดูหลอดไฟด้วยว่า
เปิดแล้วมันติดหมดไหม ห้องให้มันล็อคได้ โดยเฉพาะฝั่งสุภาพสตรี ไม่เฉพาะหลังหอประชุม
ทั้งข้างตึกของเราด้วย บานพับ กลอนประตูพวกนี้ฝากดูแลให้หมดเลย เพราะว่าตรงนี้เวลาเขา
มาออกกำลังกายนี้เขาก็มาใช้ห้องน้ำของเรา ฝากดูเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำทั้งหมดเลย แล้วที่ท่าน
เกษมได้พูดไว้ลำห้วยจิกไม่ต้องเป็นห่วง เพราะเดือนหน้าปีใหม่นี้เขาจะทำหนังสือแจ้งสำรวจ
เสร็จปุ๊บบริษัทเขาจะมาจัดการให้เราหมด เราเป็นห่วงที่ห้วยทราย ห้วยทรายเราต้องไปดูเอง
ทำเอง เพราะว่าในส่วนนี้ห้วยทรายก็ดีหรือตั้งแต่สมประสงค์ไปถึงศาลเจ้าตรงนี้ผมดูแล้วเรา
ต้องมาทำ ปจว.กันอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้เป็นข้อนำเสนอท่ีดีเดี๋ยวเอาไว้เราทำโครงการให้ทหาร ม.
พัน6 ลงมาช่วย แต่ในส่วนห้วยทรายนี้เดี๋ยวจะให้ทางกองช่างไปดูรถแม็คโครเราเผื่อจะลงได้
หรืออะไรตรงนี้เราก็จะไปปรับ อันนี้ก็เป็นโครงการที่ดี ๆ เพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าแล้งเดี๋ยวอีก 
3 เดือนฝนมาเราทำอะไรไม่ได ้ขอขอบคุณคุณพ่อเกษมที่แนะนำนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลคิดว่าน่าจะคบ 
ประธานสภาเทศบาล ทุกประเด็นนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายประเสริฐ  พงษธ์ีรมิตร เมื่อสักครู่นี้ขาดเรื่องของท่านประดิษฐ์  ใจตรง เรื่องการทำงานในส่วนนี้เมื่อประชุม 
นายกเทศมนตรี เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว อันนี้เรียนตรง ๆ ผมมีการประชุมหัวหน้าส่วนก็มีเรื่องเข้างานอะไร 

พวกนี้ก็ได้แจ้งให้กับทางท่านผู้อำนวยการแต่ละกองก็มีเสียงกระซิบเข้าหูเหมือนกันบ่ายมา
หายไปอีกแล้ว ผมบอกอย่าให้เจอหลังจากปีใหม่ใครปวดหัวตัวร้อนมาหาผมหรือบอกท่าน
ปลัดเทศบาลฉุกเฉินอะไรอย่างนี้เราไม่ว่ากัน แต่อย่าหายไปแบบมนุษย์ลึกลับมันมีเสียงเข้ามา
เริ่มหนาหู เพราะว่าเห็นผมเป็นคนไม่พูด แต่ถ้าผมพูดนี้ไม่ต้องมาคุยเลยนะครับ เพราะว่าทาง
สมาชิกสภาเทศบาลนี้เขาอยู่ข้างนอก เขามีเพื่อนฝูงบางคนไปกินข้าวกลับเข้ามาบ่ายสองบ่าย
สาม มี มีคนพูดให้ผมฟัง แต่ก็อยากให้ทุกคนปรับปรุงว่าไปทานข้าวนี้เลท 5 – 10 นาที เรา
ไม่ว่ากัน แต่เลทไปทีนึงถึงบ่ายสองโมงกว่า บ่ายสามอย่างนี้ หรือกลับเข้ามาตอนสามโมงครึ่ง
เกือบสี่โมงมาลงเวลากลับก็อย่าให้มีเสียงเข้าหูอีก เพราะว่าทางสมาชิกสภาเทศบาลนี้เขาวิ่งไป
วิ่งมาและก็พรรคพวกเพื่อนฝูงเขาเยอะก็ฝากหัวหน้าส่วนช่วยดูลูกน้องของท่านแต่ละกอง 
วันนี้ทางสมาชิกสภาเทศบาลเขาก็ให้เกียรติกับสถานที่ของเรา จริง ๆ เขารู้แม้กระทั่งบุคคล
ด้วยนะครับ เขาบอกผมแต่ผมบอกขอร้องเถอะอย่าไปพูด เพียงแค่เราพูดแค่นี้ก็สะดุ้งกันหมด 
เพราะว่าจริง ๆ แล้วผมก็ไม่อยากพูด ผมก็พูดไปเยอะนะครับ ขอบคุณมากครับ 



๕๕ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะต้องทวนอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ในข้ออภิปรายอื่น ๆ ก็คงไม่มี ถือว่าครบถ้วน ผมเองก็จะถือโอกาสนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี ในโอกาสที่จะสิ้นปี 2565 ขึ้นปีใหม่ 2566 ในเดือนเดียวกันก็คือเดือน 
มกราคมก็จะเป็นวันตรุษจีน ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็จะอยู่ในเดือน มกราคมก็เป็นวันเวลา
เดือนที่มีมงคลทั้งหมด ผมก็จะถือโอกาสขออำนวยอวยพรให้กับท่านนายกเทศมนตรี ท่าน
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่าน
ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ภาคส่วนทุกท่านในเทศบาล จงประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่ง
ใดที่ท่านหวังและปรารถนานั้นก็ขอให้ท่านสมปรารถนาทุก ๆ เรื่อง ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้า
ไม่หยุดยั้ง ร่ำรวยไม่เลิกราชีวิตครอบครัวทุกครอบครัวจงประสบสุข มีแต่ความอบอุ่น เดินทาง
ปลอดภัยทุกเส้นทางเทวดาปกป้องทุกท่านก็กราบสวัสดีทุกท่านครับ ผมเองคงจะใช้เวลาการ
ประชุมครั้งนี้ พอสมควรแล้ว วันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ประชุมครบตาม
ระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  ที่ได้เข้ามาประชุมและ
สังเกตการณ์โดยพร้อมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ผมขอปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

เลิกประชุม  ปิดเวลา 15.05 น. 
 

(ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                           (นางสาวนิชาภา  เศษภักดี) 

      พนักงานจ้างทั่วไป 
 
(ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
       (นางสาวรุ้งลักษณ ์ จันทร์สงคราม)                     (นายเลอสันติ์  นามบุดดี) 
         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        (ลงชื่อ)                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
       (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน)           (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน) 
      หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล            เลขานุการสภาเทศบาล 

 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
   เมื่อวันที่   10   เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 ร.ต.อ.                ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)             กรรมการ 

(ประดิษฐ์  ใจตรง)            (นายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร) 
          สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)             กรรมการ 
        (นายธัชทร  อภิโชติดิลก)                (นายเกษม  ชวฤทธิ์) 

สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล 



๕๖ 
 

 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)    กรรมการ  
 (นายละออ  บุญส่ง)                (นายไสว  มัชฌิมา) 
          สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)            กรรมการและเลขานุการ 
             (นางสาวสมมาศ  สันคำ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 

 สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้ 
                                    เมื่อวันที่   20   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566 

 
 
                      (นายชานล  ธนระพีโชติ) 
                        ประธานสภาเทศบาล  
 
 

 
 


